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พระด�ารัสของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี

เนื่องในงาน ๕๐ ปี วันสันติภาพไทย
วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๓๘

ณ หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 ข้าพเจ้ามีความยินดีที่ได้มาร่วมงาน ๕๐ ปี วันสันติภาพไทย และ
ได้ทราบรายงานความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของการจัดงานในวันนี้ 
ขอแสดงความชื่นชมกับท่านทั้งหลายที่เห็นคุณค่าของสันติภาพและได้
จัดงานในวันนี้ขึ้น เพื่อเป็นอนุสสติร�าลึกถึงเหตุการณ์ที่ได้ล่วงพ้นไปแล้ว 
และเพื่อเป็นการปลูกฝังให้ยุวชนรุ่นหลัง รักสันติภาพ หวงแหนเอกราช
อธปิไตยของชาต ิ แต่ขณะเดยีวกนักม็คีวามเอือ้อาทรต่อประเทศเพือ่นบ้าน
และประชาคมโลก
 สันติภาพเป็นสิ่งที่มีความส�าคัญมากในโลกปัจจุบัน ความขัดแย้ง
รนุแรงทีเ่กดิขึน้ ณ จดุใดจดุหนึง่ของโลกย่อมก่อผลกระทบกระเทอืนไปยงั



ส่วนอื่นๆ ด้วย ทุกประเทศในโลกจึงเสมือนหนึ่งร่วมชะตากรรมเดียวกัน 
เราทกุคนจงึมหีน้าทีผ่ดงุไว้ซึง่สนัตภิาพ โดยต้องเริม่จากตนเอง ครอบครวั 
สงัคมในวงกว้างออกไป จนแผ่ออกไปถงึมติรประเทศเพือ่นบ้านและนานา
ประเทศทั่วโลก
 สนัตภิาพก่อเกดิจากพืน้ฐานของจติใจมนษุย์ทีร่กัสนัต ิดงันัน้ การที่
จะสร้างเสรมิสนัตภิาพให้เกดิขึน้ แท้ทีจ่รงิแล้วกค็อืการพฒันาจติใจให้รูจ้กั
ลดละความเห็นแก่ตัว ให้ใจมีสันติ มีธรรมะ และมีความรักเมตตากรุณา
ต่อผู้อื่น
 สันติภาพมิได้หมายความถึงการสงบนิ่งไม่กระท�าการใดๆ เลย 
หากเป็นปฏิบัติการแห่งความรักความเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์ สรรพสัตว์ 
และสิ่งแวดล้อมทั้งมวล ภารกิจเพื่อสันติภาพจึงเป็นภารกิจที่ยิ่งใหญ่ของ
มนุษยชาติ ซึ่งจะบรรลุผลส�าเร็จได้ มิใช่การเรียกร้องที่จะได้รับ หากอยู่ที่
การลงมือเสียสละเพื่อประโยชน์สุขของมหาชน
 ขออวยพรให้ท่านทั้งหลาย ตลอดจนปวงชนชาวไทย มีก�าลังกาย 
ก�าลงัใจ ก�าลงัปัญญาทีก่ล้าแขง็เพือ่บรรลคุวามส�าเรจ็ในการปฏบิตัภิารกจิ
เพื่อสันติภาพ และได้รับผลอันชื่นใจแห่งสันตินั้นจงทุกประการ
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บทบรรณาธิการ

 ประเทศไทยเข้าสู่สงครามโลกครั้งที่ ๒ ตั้งแต่กองทัพญี่ปุ่นของ
ฝ่ายอักษะเคลื่อนก�าลังพลเข้าสู่ประเทศ เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๔๘๔ 
และสิ้นสุดภาวะสงครามเมื่อ วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๔๘๘ ตลอดระยะเวลา
ดังกล่าว ขบวนการเสรีไทยที่มีนายปรีดี พนมยงค์ เป็นหัวหน้า ได้ใช้
มหาวทิยาลยัวชิาธรรมศาสตร์และการเมอืงเป็นศนูย์บญัชาการลบั ตดิต่อ
ประสานงานกับสัมพันธมิตรและเสรีไทยทั้งในประเทศและนอกประเทศ 
ให้ความช่วยเหลือเชลยชาวต่างชาติ ใช้เป็นที่ฝึกก�าลังพลเสรีไทยสาย
ทหารสารวตัรซึง่ประกอบด้วยนสิติและเตรยีมนสิติจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
นักเรียนเตรียมปริญญามหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง 
เพื่อเป็นหน่วยน�าสู้รบในปฏิบัติการจริง อีกทั้งยังใช้เป็นที่เก็บอาวุธของ
ฝ่ายสัมพันธมิตรที่ส่งมาให้เพื่อเตรียมต่อสู ้กับกองทัพอักษะผู้รุกราน 
แต่สงครามโลกครั้งที่ ๒ ได้ยุติลงเสียก่อน นอกจากนี้ผู้บริหารตลอดจน
คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาของมหาวิทยาลัยได้เข้าร่วมปฏิบัติงาน 
ในขบวนการเสรีไทยด้วยความมุ่งมั่นเพื่อสนองคุณชาติ
 วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๔๘๘ นายปรีดี พนมยงค์ ในฐานะผู้ส�าเร็จ
ราชการแทนพระองค์ในพระปรมาภไิธยสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัอานนัทมหดิล 
รัชกาลที่ ๘ แห่งราชจักรี ได้ประกาศสันติภาพ อันเป็นผลสื่บเนื่องมาจาก
ปฏิบัติการรับใช้ชาติของขบวนการเสรีไทย ในสงครามโลกครั้งที่ ๒ ท�าให้
ประเทศไทยไม่ต้องตกเป็นฝ่ายแพ้สงครามประเทศไทยไม่ถูกยึดครอง
ด�ารงความเอกราชมาจนถึงทุกวันนี้
 กล่าวได้ว่ามหาวทิยาลยัวชิาธรรมศาสตร์และการเมอืงในช่วงเวลา
ดังกล่าวได้ท�าหน้าที่พิทักษ์ปกป้องรักษาเอกราชอธิปไตยของชาติอย่าง
กล้าหาญ
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 ต่อมาคณะรฐัมนตรไีด้มมีตเิมือ่วนัที ่๖ มถินุายน ๒๕๓๘ เหน็ชอบ
ในหลกัการก�าหนดให้วนัที ่๑๖ สงิหาคม เป็นวนัสนัตภิาพไทย มหาวทิยาลยั
ธรรมศาสตร์ได้จัดงานในวาระครบรอบ ๕๐ ปี วันสันติภาพไทย ๑๖ 
สงิหาคม ๒๕๓๘ ณ หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สมเด็จ
พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ี ทรงเสดจ็มาเป็นองค์ประธาน 
ทรงได้มีพระราชด�ารัสเน้นให้เห็นความส�าคัญของสันติภาพ และวาระ
ครบรอบ ๖๐ ปี วันสันติภาพไทย ๑๖ สิงหาคม ๒๕๔๘ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ได้จัดสร้างประติมานุสรณ์ธรรมศาสตร์กับขบวนการเสรีไทย 
ณ บริเวณสวนประติมากรรมประวัติศาสตร์ธรรมศาสตร์กับการต่อสู้เพื่อ
ประชาธิปไตย ได้มีพิธีเปิดประติมานุสรณ์ในวันดังกล่าว รวมทั้งการจัด
พิธีกรรมทางศาสนา งานวิชาการ การแสดงทางศิลปวัฒนธรรม ณ  
หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีฑูตานุฑูตประเทศต่างๆ 
นายกรฐัมนตร ีรฐัมนตร ีตวัแทนภาครฐัและเอกชน เสรไีทย ทายาท นสิติ 
นักศึกษา ประชาชน เข้าร่วมงานอย่างคึกคัก
 ด้วยความส�าคัญดังกล่าว ในการประชุมครั้งที่ ๒๑ / ๒๕๕๓ ของ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม 
๒๕๕๓ มมีตเิหน็ชอบให้วนัที ่๑๖ สงิหาคม วนัสนัตภิาพไทย เป็นวนัส�าคญั
ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยให้มีการจัดกิจกรรมเป็นประจ�าทุกปี
 การจัดงานในวาระครบรอบ ๖๘ ปี วันสันติภาพไทย ๑๖ สิงหาคม 
๒๕๕๖ เป็นการจัดงานครั้งที่ ๓ ภายหลังที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ก�าหนดให้วันสันติภาพไทยเป็นวันส�าคัญของมหาวิทยาลัย เพื่อให้เรื่อง
ราวทางประวัติศาสตร์ของมหาวิทยาลัยซึ่งผูกพันเกี่ยวข้องกับการรักษา
เอกราชอธิปไตยของชาติ ได้รับการเผยแพร่ไปสู่อนุชนรุ่นหลังอย่าง
ต่อเนือ่งให้ได้เรยีนรูแ้ละจดจ�า รวมทัง้เพือ่เชดิชเูกยีรตเิสรไีทยทีไ่ด้เสยีสละ



๖๘ ปี วันสันติภาพไทย6

ความสุขส่วนตัวปฏิบัติหน้าที่เพื่อส่วนรวมโดยไม่หวังผลประโยชน์
ตอบแทนใดๆ จนท�าให้ประเทศชาติผ่านพ้นวิกฤตในสงครามโลกครั้ง
ที่ ๒ มาได้อย่างงดงาม
 หนังสือที่ระลึกการจัดงานครบรอบ ๖๘ ปี วันสันติภาพไทย ๑๖ 
สิงหาคม ๒๕๕๖ นี้ ประกอบด้วยข้อเขียนของนายอุทัย สุจริตกุล เสรีไทย 
ได้เขยีนถงึความส�าคญัของวนัที ่๑๖ สงิหาคม ๒๔๘๘, การแสดงปาฐกถา
พิเศษในวาระครบรอบ ๖๗ ปี วันสันติภาพไทย หัวข้อ “การปรองดอง
ของขบวนการเสรไีทยในสงครามโลกครัง้ที ่๒” โดย ดร.วชิติวงศ์ ณ ป้อมเพชร 
ราชบัณฑิต กรรมการสถาบันปรีดี พนมยงค์, การเสวนาวิชการเรื่อง 
“การหลอมรวมความหลากหลายเพื่อจุดมุ่งหมายเดียวกันของขบวนการ
เสรีไทย” วิทยากรเสวนาได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร. ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ 
วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงคต์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธ�ารงศักดิ์ 
เพชรเลิศอนันต์ วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต นายกษิดิศ 
อนันทนาธร นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมี 
อาจารย์วิภา ดาวมณี เป็นผู้ด�าเนินรายการ จัดเมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ 
สิงหาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๔.๐๐ น. จนถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุม
สญัญา ธรรมศกัดิ ์ตกึโดมชัน้ ๒ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ท่าพระจนัทร์ 
คณะผู้จัดท�าหนังสือมีความเห็นร่วมกันว่า เนื้อหาสาระของปาฐกถา
พเิศษและการเสวนาวชิาการในการจดังานครบรอบ ๖๗ ปี วนัสนัตภิาพไทย 
๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๕ เต็มไปด้วยคุณค่ามีสาระประโยชน์ส�าหรับผู้สนใจ
ศึกษาเรื่องราวประวัติศาสตร์สงครามโลกครั้งที่ ๒ เป็นอย่างยิ่ง จึงได้
รวบรวมจัดพิมพ์เผยแพร่ในวาระนี้ คณะผู้จัดท�าหนังสือขอขอบคุณ
ผู ้เกี่ยวข้องทุกท่านที่มีส่วนช่วยท�าให้หนังสือที่ระลึกเล่มนี้ส�าเร็จได้เป็น
อย่างดี  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง นายอุทัย สุจริตกุล เสรีไทย ที่ได้กรุณาเขียน
บทความอันมีความหมายให้เป็นพิเศษ

๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๖
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“วัน” ที่ลืมไม่ได้

โดย อุทัย สุจริตกุล

 วันอะไรครับ ที่ (ผม) ลืมไม่ได้ ก็วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๔๘๘
(๑๙๔๕) น่ะสคิรบั วนันี ้ วนัที ่ ๑๖ สงิหาคม ๒๕๕๖ ครบรอบปีที ่ ๖๘
แลว้นะครบั ทีป่ระเทศไทยได้ประกาศในพระปรมาภไิธยสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั
อานันทมหิดล เป็นวัน “วันสันติภาพ” ทันทีที่ญี่ปุ่นประกาศยอมแพ้ต่อ
สัมพันธมิตร อังกฤษและสหรัฐอเมริกา อย่างไม่มีเงื่อนไข
 ในวันที่  ๑๖ สิงหาคม ๒๔๘๘ (๑๙๔๕) ของการประกาศ
วันสันติภาพนี้เองที่ท�าให้อนาคตของประเทศไทยพลิกผันจากหน้ามือ
เป็นหลงัมอื หรอืหลงัมอืเป็นหน้ามอื เพราะอะไรหรอืครบั ต้องขออนญุาต
เล่าความเป็นมาของวันดังกล่าวนี้ บางท่านอาจจะเบื่อที่จะอ่านหรือฟัง 
เพราะทราบเรื่องดีอยู่แล้ว เนื่องจากการเขียนของผมตามแนวนี้มา ๓ ปี
ติดต่อกัน ผมคิดว่า มันเป็นความจ�าเป็นที่จะต้องทบทวนเรื่องราวซ�้าๆ 
เพราะคิดว่าอ่านหรือฟังแล้วเป็นประโยชน์มากกว่าเป็นโทษ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง ส�าหรับท่านผู้มีเกียรติที่ได้ให้เกียรติมาร่วมงานนี้เป็นครั้งแรก 

ทหารสหประชาชาติที่เขามาปลดอาวุธทหารญี่ปุนในประเทศไทยเดินแถวสวนสนาม
ตอพระพักตรพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรามหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร 

และตอลอรดหลุยสเมานทแบทเตน ผูบัญชาการทหารสูงสุดของสัมพันธมิตรประจํา
ยุทธภูมิเอเชียอาคเนย ณ ถนนราชดําเนิน เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๔๘๙
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หรือได้อ่านเรื่องของเสรีไทยเป็นครั้งแรก รวมทั้งพวกลูกหลาน นักเรียน
นกัศกึษาทีย่งัไม่ทราบเรือ่งราว กจ็ะเป็นประโยชน์อย่างมากส�าหรบัความรู้
ทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับประเทศของเรา
 ทุกๆ ปี ของวันที่ ๑๖ สิงหาคม พวกเราเสรีไทยได้ร่วมกันประกอบ
พิธีทางศาสนา เพื่ออุทิศส่วนกุศล และระลึกถึงเพื่อนเสรีไทยทุกท่านที่ได้
ล่วงลับไปแล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เสรีไทยที่เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่ 
ไม่ว่าจะเป็นการเจ็บไข้ได้ป่วยหรือถูกท�าร้ายจนเสียชีวิต (อ่านวีรกรรม
ของ ๔ วีรบุรุษแรกของพวกเรา เขียนพ.ศ. ๒๕๕๓) ท�าไม จึงก�าหนดให้
วันที่ ๑๖ สิงหาคม เป็นวันจัดงานที่ระลึก ทั้งนี้ เพราะพวกเราคิดว่า 
การประกาศสนัตภิาพเมือ่วนัที ่๑๖ สงิหาคม พ.ศ. ๒๔๘๘ (๑๙๔๕) เป็น
วันที่เหมาะสมที่สุด
 ทันทีที่รัฐบาลไทยประกาศวันสันติภาพ สัมพันธมิตร สหราช
อาณาจักร อังกฤษ และสหรัฐอเมริกาได้ให้การตอบรับ (endorsement) 
ทันที และถือว่าประเทศไทยไม่ได้เป็นผู้แพ้สงคราม เนื่องจากรัฐบาลไทย 
(ขณะนั้น) ได้ประกาศเป็นพันธมิตรร่วมรบกับญี่ปุ ่น และได้ประกาศ
สงครามกับสหราชอาณาจักร อังกฤษ และสหรัฐอเมริกา สัมพันธมิตร
ไม่ได้แตะต้อง เปลี่ยนแปลง สถาบันหลักต่างๆ ของประเทศ ทุกอย่าง 
status quo กองทัพไทยไม่ต้องยอมจ�านนและถูกปลดอาวุธ
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 ขบวนการเสรีไทยประกอบด้วยคนไทยและต่างชาติทั้งภายใน
ประเทศ และต่างประเทศในสหราชอาณาจกัร องักฤษ และสหรฐัอเมรกิา
ให้ความร่วมมือประสานงานกันอย่างใกล้ชิด โดยมีอุดมการณ์และ
จุดประสงค์เดียวกัน คือ ร่วมมือกับฝ่ายสัมพันธมิตรต่อต้านและขับไล่
กองทัพญี่ปุ่นให้ออกจากประเทศไทยเพื่อให้สงครามยุติลงโดยเร็วที่สุด 
การปฏิบัติและผลงานที่ฝ่ายสัมพันธมิตรได้รับจากขบวนการเสรีไทย
ตลอดสงครามมีมากมายไม่สามารถที่จะบรรยายให้หมด ณ ที่นี้ได้ 
อย่างไรก็ตาม ผลงานที่ส�าคัญๆ ส่วนใหญ่ของเสรีไทยจะหาอ่านได้จาก
หนงัสอืต�านานของเสรไีทย หรอื The Free Thai Legend โดย ดร. วชิติวงศ์ 
ณ ป้อมเพชร ราชบัณฑิต และคุณเริงไชย พุทธาโร เป็นบรรณาธิการ
 การประชมุสดุยอดของฝ่ายสมัพนัธมติร ณ เมอืง Quebec Canada 
ในพ.ศ. ๒๔๘๖ (๑๙๔๓) มหีวัข้อส�าคญัหวัข้อหนึง่เกีย่วกบัประเทศไทย คอื 
ที่ประชุมได้มีมติให้แบ่งพื้นที่ในภูมิภาคเอเซียอาคเนย์ (Southeast Asia) 
ซึ่งประกอบด้วย พม่า มลายู ชวา อินโดจีน และไทย พื้นที่ในประเทศ
ดังกล่าว ที่อยู่ใต้เส้นขนานที่ ๑๖ (Latitude ๑๖º N) จะอยู่ในเขตปฏิบัติ
การและอ�านาจอนุญาตปฏิบัติงานทางทหารของอังกฤษ ส่วนที่อยู่เหนือ
เส้นขนานที่ ๑๖ (Latitude ๑๖º N) จะอยู ่ในอ�านาจการปฏิบัติงาน

สวัสดิ์ ศรีสุข (แถวหนาคนที่ ๒ จากขวา) พัฒพงศ รินทกุล (แถวหลังสวมแวนตา)
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ทางทหารของจีน (เจียง ไค เช็ก) ในประเทศไทยพื้นที่ดังกล่าวก็คือ  
ภาคเหนือ จะเป็นจังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ ล�าปาง ล�าพูน พะเยา แพร่ 
และน่าน ภาคเหนือของภาคกลางจะเป็นจังหวัดอุตรดิตถ์ สุโขทัย 
พิษณุโลก ก�าแพงเพชร พิจิตร และเพชรบูรณ์ ภาคอีสานตอนบนจะเป็น
จังหวัดหนองคาย อุดรธานี สกลนคร เลย ขอนแก่น กาฬสินธ์ ร้อยเอ็ด 
มหาสารคาม มกุดาหาร นครพนม และหนองบวัล�าภ ูและในปีเดยีวกนันัน้
เองฝ่ายสัมพันธมิตรได้แต่งตั้งพล.ร.อ. ลอร์ด หลุยส์ เม้าน์ทแบทเตน 
เป็นผู้บัญชาการทหารสูงสุดของสัมพันธมิตรในภูมิภาคเอเซียอาคเนย์
 พล.ร.อ. เม้าน์ทแบทเตน ได้บินไปพบเจียง ไค เช็ก ที่เมืองจุงกิง 
เสนอขอแก้ไขความตกลงการแบ่งพื้นที่ในประเทศไทยและอินโดจีนที่อยู่
เหนือเส้นขนานที่ ๑๖ ให้อยู่ในอ�านาจและอนุญาตปฏิบัติการทางทหาร
ของอังกฤษ เจียง ไค เช็ก ไม่ตกลงที่จะให้แก้ไข แต่หากอังกฤษจะท�าการ
ปฏิบัติการทางทหารในเขตประเทศไทยและอินโดจีนเหนือเส้นขนานที่ 
๑๖ (Latitude ๑๖º N) ก็ไม่ขัดข้องโดยไม่ต้องขออนุญาตจากจีนก่อน 
ซึ่งก็หมายความว่าจีนก็ยังคงมีอ�านาจท�าได้เช่นเดิม
 วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๔๘๘ (๑๙๔๕) สมเด็จพระจักรพรรดิญี่ปุ่น
ประกาศให้ประชาชนและกองทัพญี่ปุ ่นยอมจ�านนต่อสัมพันธมิตร 
พล.ร.อ. เม้าน์ทแบทเตน ได้ส่งวิทยุด่วนถึง ดร.ปรีดี แจ้งเรื่องนี้ให้
ทราบในวันที่ ๑๖ สิงหาคม และในวันเดียวกันนั้นเองรัฐบาลไทยใน 
พระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดลได้ประกาศ
วันสันติภาพทันที สหราชอาณาจักร อังกฤษ และสหรัฐอเมริกาประกาศ
ยอมรับการประกาศวันสันติภาพของรัฐบาลไทยทันทีเช่นเดียวกัน
 ในวันที่ญี่ปุ่นประกาศยอมแพ้ จีนได้ส่งทหารเข้าไปในเขตรัฐฉาน 
(Shan State) เพือ่จะเข้ามาปลดอาวธุกองทพัญีปุ่น่ในประเทศไทย ทนัททีี่
ได้ทราบเรื่องนี้ ดร.ปรีดี ได้ขอให้หัวหน้าหน่วย O.S.S. ของสหรัฐอเมริกา
ที่ปฏิบัติงานในประเทศไทยให้แจ้งด่วนถึงพฤติกรรมของกองทัพจีนแก่
ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา ให้ยับยั้งการเคลื่อนไหวของจีน เพราะหาก
สัมพันธมิตรอนุญาตให้จีนเข้ามาปลดอาวุธญี่ปุ่นในประเทศไทย ความ
ไม่สงบเรียบร้อยก็จะเกิดขึ้น
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 การตัดสินใจอย่างเฉียบขาดและว่องไวที่ทันต่อเหตุการณ์นี้ 
ประธานาธบิดทีรแูมนได้ออกค�าสัง่และย�า้ว่า พล.ร.อ.เม้าน์ทแบทเตน เป็น
ผู้มีอ�านาจเต็มในการปลดอาวุธกองทัพญี่ปุ่นในประเทศไทย ค�าสั่งของ
ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา ท�าให้จีนไม่พอใจเป็นอย่างยิ่งและมีปฏิกิริยา
โต้ตอบดังที่ได้เกิดมีความไม่สงบในกรุงเทพมหานคร กรณี “เลี้ยะพ่ะ” 
แต่ก็ถูกปราบปรามให้ยุติได้อย่างรวดเร็ว ถ้าหากยับยั้งไม่ให้จีนเข้ามา
ปลดอาวุธกองทัพญี่ปุ่นในประเทศไทยไม่ทันต่อเหตุการณ์แล้ว ความไม่
มั่นคงของประเทศไทยจะต้องเกิดขึ้นโดยไม่ต้องสงสัย ไม่มีผู้ใดบอกได้ว่า 
หากกองทัพจีนเข้ามาปลดอาวุธทหารญี่ปุ ่นในประเทศไทย เมื่อเสร็จ
ภารกิจแล้ว จีนจะยอมถอนทหารกลับออกไปหมดหรือไม่ และเมื่อใด 
นอกจากนัน้ประเทศไทยจะถกูแบ่งออกเป็นสองส่วน คอื ตอนเหนอืจะอยู่
ภายใต้อิทธิพลของจีน ตอนใต้จะอยู่ภายใต้อิทธิพลของอังกฤษ
 ต้นเดือนกันยายน ๒๔๘๘ (๑๙๔๕) กองทหารอังกฤษรุ่นแรกเดิน
ทางเข้ามาในประเทศไทยเพื่อท�าการปลดอาวุธทหารญี่ปุ ่นซึ่งมีอยู่ใน
ประเทศไทยแสนกว่าคน ทหารอังกฤษและอินเดียทยอยกันเดินทางเข้า
มาในประเทศไทยทั้งหมดประมาณ ๑๗,๐๐๐ คน ทหารที่เข้ามาทั้งหมด
เป็นภาระของรฐับาลไทยต้องให้การเลีย้งดตูลอดงาน และเมือ่สมัพนัธมติร
เสร็จภาระกิจการปลดอาวุธก็ได้ถอนทหารกลับออกไปทั้งหมด ก่อนการ
ถอนทหารออกจากประเทศไทย ทหารอังกฤษและอินเดียได้ถวายการ
สวนสนามต่อพระพักตร์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล 
ซึ่งเสด็จเป็นองค์ประธานรับการสวนสนาม พล.ร.อ. เม้าน์ทแบทเตน 
แม่ทัพฝ่ายสัมพันธมิตรก็รับการสวนสนามอยู่ใกล้เบื้องพระยุคลบาล
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดลด้วย
 เมื่อพูดถึงเรื่องการประกาศวันสันติภาพก็ต้องพูดถึงเรื่องเสรีไทย
และผลงานของเสรีไทยไปด้วยพร้อมๆ กัน จะพูดเรื่องหนึ่งเรื่องใดเพียง
อย่างเดียวก็จะไม่มีความหมาย ฟังแล้วเป็นเรื่องลอยๆ อย่างนั้นๆ 
การประกาศวนัสนัตภิาพทีท่�าให้อนาคตของประเทศไทยเปลีย่นจากหลงัมอื
เป็นหน้ามอื มไิด้เกดิจากอภนิหิารของสิง่ลกึลบัใดๆ ไม่ได้เกดิจากการใช้
เล่ห์เหลี่ยมทางกฎหมาย หรือนโยบายการเมือง การทูต แต่อย่างใด 
หากปราศจากเสรีไทยกับผลงานที่ดีเด่น มีประสิทธิภาพ เป็นที่พึงพอใจ
ของฝ่ายสัมพันธมิตรแล้ว ก็จะไม่มีการรับรองการประกาศการยกเลิกการ
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เป็นคูส่งคราม และประเทศไทยไม่เป็นผูแ้พ้สงคราม นีแ่หละครบั หากไม่มี
ผลงานเสรไีทยและการประกาศวนัสนัตภิาพแล้ว อนาคตของประเทศไทย
ภายหลังสงครามโลกครั้งที่ ๒ คงจะต้องบันทึกไว้ในอีกสภาพหนึ่ง
 ผมนายอุทัย ขออนุญาตเสรีไทยทุกท่านกล่าวในนามเสรีไทย 
ขอขอบพระคุณท่านผู ้มีเกียรติทุกท่านที่กรุณาให้เกียรติมาร่วมงาน
ครบรอบปีที ่๖๘ ของวนัประกาศสนัตภิาพในวนัที ่๑๖ สงิหาคม ๒๕๕๖ ณ 
อนุสรณ์สถานเสรีไทยบึงกุ่ม และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ การเดินทาง 
ในกรุงเทพมหานครทุกวันนี้ ทุกท่านทราบดีและประสบด้วยตนเองแล้ว
ว่าแสนจะล�าบากยากเยน็เพยีงใด สภาพจราจร ค่าใช้จ่ายในการเดนิทาง 
ถงึแม้จะเป็นรถใต้ดนิ บนดนิ ท่านกจ็ะต้องเดนิ เดนิ เดนิ ระยะทางยาวมาก 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้สูงวัย (คนแก่อย่างผม) ล�าบากมากครับ ถ้าไม่รัก
หรือคิดถึงกันจริงๆ แล้วคงจะไม่มาร่วมงานถึงที่ ขอขอบคุณเยาวชน 
ทั้งหลายที่สนใจเรื่องของเสรีไทยและอยากรู้จักกับเสรีไทย ได้มาทักทาย
กนับ้าง ขอลายเซน็บ้าง ถ้าทกัทายกนัไม่ทัว่ถงึกต้็องขอประทานโทษด้วย 
ส�าหรับท่านผู้มีเกียรติและเยาวชนทุกท่านที่มาในงานวันนี้ นอกจากการ
ท�าบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับเสรีไทยผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว ผมต้องขอให้ท่าน 
ส่งจิตเป็นพิเศษ นึกถึง ๔ วีรบุรุษแรกของเรา คุณก�าจัด พลางกูร  
คุณไพศาล ตระกูลลี้ คุณการะเวก ศรีวิจารณ์ และคุณสมพงษ์ ศัลยพงศ์  
ที่เสียชีวิตจากการเจ็บป่วยและถูกฆาตกรรมระหว่างปฏิบัติหน้าที่
 คุณจ�ากัด และคุณไพศาล เป็นสองท่านแรกที่หัวหน้าเสรีไทยใน
ประเทศส่งออกไปโดยเดินทางผ่านจีนไปสหรัฐอเมริกาเพื่อแจ้งราย
ละเอียดการจัดตั้งเสรีไทยในประเทศและแผนการตั้งรัฐบาลอิสระใน
อินเดียให้ฝ่ายสัมพันธมิตรได้ทราบ แต่งานของคุณจ�ากัดมีอุปสรรค
มากมายในจีน ไปไม่ถึงสหรัฐก็ป่วยและเสียชีวิตในจีน ถึงกระนั้น ผลงาน
ของคุณจ�ากัดประมาณ ๘ เดือนในจีน ก็ได้ท�าให้เสรีไทยในอังกฤษ
ส่ง พ.ท. ม.จ. ศุภสวัสดิ์วงศ์สนิท สวัสดิวัตน (ท่านชิ้น) หัวหน้าเสรีไทย
ในอังกฤษมาพบกับคุณจ�ากัดในจีน และได้ทราบเรื่องราวของเสรีไทยใน
ประเทศจากคุณจ�ากัดด้วยตนเอง นับได้ว่าผลงานของคุณจ�ากัดและ
คุณไพศาลส�าเร็จไปแล้วกว่าครึ่ง ส่วนคุณการเวก และคุณสมพงศ์ 
ถูกฆาตกรรมโดยเจ้าหน้าที่ไทยที่ริมแม่น�้าโขงอย่างทารุณเพื่อเอา
ทรัพย์สินที่ติดตัวไป



 เมื่อเขียนถึงคุณจ�ากัดและผลงานของท่าน ผมต้องขออนุญาต
กล่าวขอบคุณผู้ที่เสียสละและเป็นก�าลังใจให้การท�างานของคุณจ�ากัด
ลุล่วงไปด้วยดี ท่านแรกคือ อาจารย์ฉลบชลัยย์ ภรรยาของคุณจ�ากัดที่
อนุญาตและเป็นก�าลังใจให้คุณจ�ากัดออกไปท�างานครั้งนี้ ทั้งๆ ที่ทราบ
เป็นอย่างดีว่าต้องมีอุปสรรคอย่างมากมาย และอนาคตจะเป็นอย่างไรก็
ไม่ทราบ อกีท่านหนึง่คอื พ.อ. ลนิเซย์ ทาสแมน ไรด์ (Col. Linsay Tasman 
Ride) หัวหน้ากลุ่มความช่วยเหลือทางทหารของอังกฤษในจีน พ.อ. ไรด์ 
ได้สอบถามแผนงานของคณุจ�ากดัอย่างละเอยีด และได้เขยีนรายงานของ
คุณจ�ากัดด้วยลายมือของตนเองและให้คุณจ�ากัดอ่านด้วยตนเอง เพื่อ
ความถกูต้องก่อนทีจ่ะส่งรายงานนีใ้ห้กบัหน่วยเหนอืทีอ่งักฤษ พ.อ. ไรด์ ให้
ความช่วยเหลือคุณจ�ากัดอย่างเต็มที่ แนะน�าให้คุณจ�ากัดเดินทางไป
จุงกิง ให้ไปพบทูตทหารบกอังกฤษที่นั่น รวมทั้งได้มอบเงินให้คุณจ�ากัด 
๙,๕๐๐ เหรียญจีน คุณจ�ากัดขอตอบแทนด้วยเครื่องประดับที่น�าติดตัวมา
แต่ พ.อ. ไรด์ ไม่ยอมรับ อีกทั้งได้จองที่นั่งเครื่องบินให้คุณจ�ากัดและ
คุณไพศาลอีกด้วย (ซึ่งโดยมากมักจะเต็มทุกเที่ยว) พ.อ. ไรด์ จบจาก 
Oxford และเป็นรุ่นพี่ของคุณจ�ากัด จากรายงานของ พ.อ. ไรด์ ที่ส่งไปยัง
หน่วยเหนือในอังกฤษ ท�าให้หัวหน้าเสรีไทยที่อังกฤษรีบเดินทางมาพบ
คุณจ�ากัดขณะที่คุณจ�ากัดยังมีชีวิตอยู่ นี่แหละครับที่ผมต้องขอขอบคุณ 
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(จากซาย) นิคอล สมิธ, บุญเลี้ยง ตามไท (บอบ), นิธิพัฒน ชาลีจันทร (นิค), ม.จ.ยุธิษเฐียร  
สวัสดิวัตน (จอหน) และวิเชียร วายวานนท (วิคเตอร) ที่ซือเหมา ทางตอนใตของประเทศจีน 
ระหวางสงคราม



พ.อ. ไรด์ และทราบว่าเมื่อสงครามจบแล้ว พ.อ. ไรด์ ได้รับพระราชทาน
บรรดาศักดิ์ให้เป็น Sir Lindsay Tasman Ride ท่านใดที่รู้จักหรือเป็น
เพื่อนกับครอบครัว Sir Lindsay Tasman Ride กรุณาแจ้งให้ตัวท่านหรือ
ครอบครัวท่านทราบด้วยว่า คนไทยได้ทราบถึงความมีน�้าใจของท่าน
ต่อบ้านเมืองของเรา ขอคารวะและขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง
 อีกครั้งหนึ่ง ขอขอบพระคุณท่านผู้มีเกียรติ นักศึกษา นักเรียน 
ทกุท่านทีใ่ห้เกยีรตมิาร่วมงานระลกึถงึวนัส�าคญัทีเ่ราลมืไม่ได้วนันี ้ หวงัว่า
ปีหน้าเราจะได้พบและคุยกันอีก อ้อ ลืมไปครับ บางท่านที่สนใจเรื่อง
เสรีไทย ผมขอแนะน�าให้ท่านได้พดูคยุกบัคณุไกรศร ี ตลุารกัษ์ คณุไกรศรี
เป็นบุตรของท่านทูตสงวน ตุลารักษ์ ที่หัวหน้าเสรีไทยในประเทศส่ง
ท่านทตูสงวนไปสหรฐัอเมรกิาผ่านจนี งานเดยีวกนักบัคณุจ�ากดั เนือ่งจาก
คุณจ�ากัดขาดการติดต่อกับหัวหน้าเสรีไทยค่อนข้างนานจึงส่งท่านทูต
สงวนตามไป ท่านทตูสงวนได้น�าครอบครวัไปด้วย คณุไกรศรจีงึเป็นบตุร
ชายที่ได้ติดตามไปกับคุณพ่อทั้งในเมืองจีน สหรัฐอเมริกา และลังกา 
รวมทัง้ได้รบัการฝึกวทิยายทุธทีล่งักาด้วย ซึง่ผมเข้าใจว่าคณุไกรศรคีงมี
เรื่องราวของเสรีไทยมากตามที่ได้พบและสัมผัสด้วยตัวเอง
 ส�าหรับวันนี้ขอจบเพียงเท่านี้ ขอสวัสดีและ THANK YOU ไม่ต้อง
ถึง Three Times ก็คงได้นะครับ หวังว่าปีหน้าคงจะได้พบกันอีก
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พลพรรคเสรีไทยชายหญิง ที่สนามบินลับแหงหนึ่งในจังหวัดขอนแกน ภายหลังสงครามโลก
ครั้งที่ ๒ ยุติแลว (ภาพและคําบรรยายจาก บันทึกลับของ พันโทอรุณ เสรีไทย ๑๓๖ โดย 
ม.จ.ศุภสวัสดิ์วงศสนิท  สวัสดิวัตน)
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วงดุริยางคโรงเรียนธรรมศาสตรคลองหลวงวิทยาคม 
บรรเลงเพลงสันติภาพและนําขบวนเดินสวนสนาม

นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตรเชิญธงชาติ 
ธงธรรมจักร และธงนกปรีดี 
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“พธิมีอบรางวลัสนัตปิระชาธรรม” โดยโครงการเตรยีมงาน 
๑๐๐ ป ชาตกาล ศาสตราจารย ดร.ปวย อึ๊งภากรณ

อดีตเสรีไทยรวมงานครบรอบ ๖๗ ป วันสันติภาพ 
บริเวณสวนประติมากรรมธรรมศาสตรกับการตอสู
เพือ่ประชาธปิไตย
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การแสดงปาฐกถาพิเศษในวาระครบรอบ ๖๗ ปี
วันสันติภาพไทย

หัวข้อ “การปรองดองของขบวนการเสรีไทยใน
สงครามโลกครั้งที่ ๒”

โดย ดร.วิชิตวงศ์ ณ ป้อมเพชร
วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๑๔.๐๐ น – ๑๔.๓๐ น. 

ณ ห้องประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์ ตึกโดม ชั้น ๒
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
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ดร.วิชิตวงศ์ ณ ป้อมเพชร
 กราบพระคุณเจ้า ผู ้มีเกียรติที่ เคารพทุกท่าน วันนี้เป ็นวัน
สันติภาพไทย ซึ่งเป็นวันที่มีความส�าคัญต่อประวัติศาสตร์ไทย แต่ว่า
ไม่ค่อยจะเป็นที่รับรู้ส�าหรับสาธารณะชนคนรุ่นใหม่เท่าที่ควร วันนี้ผมจะ
เรยีนเรือ่งเกีย่วกบัหวัข้อทีไ่ด้ตัง้ไว้ คอืเรือ่ง ความปรองดองของขบวนการ
เสรีไทยระหว่างสงครามโลกครั้งที่ ๒ ก่อนอื่น ขออนุญาตทบทวน
ประวัติศาสตร์โลกหรือประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับสงครามโลกครั้ง
ที่ ๒ สัน้ๆ พอให้รูว่้าท�าไมเหตกุารณ์ทัง้หลายถงึได้เกดิขึน้ คอืเรือ่งเริม่มา
ตั้งแต่พ.ศ. ๒๔๘๒ เกิดสงครามในยุโรป ซึ่งตอนแรกไม่ได้คิดว่าแผ่ขยาย
ไปทั่วโลก แต่ต่อมาเมื่อพ.ศ. ๒๔๘๔ คือประมาณ ๒ ปีเศษหลังที่เกิด
สงครามในยุโรปก็เกิดสงครามในภาคพื้นแปซิฟิก โดยญี่ปุ่นได้เปิดฉาก
สงครามโจมตีฐานทัพของชาติตะวันตกในภาคพื้นแปซิฟิก และในขณะ
เดียวกันกองทัพญี่ปุ่นก็ได้ยกพลทหารญี่ปุ่นขึ้นบกที่ชายฝั่งประเทศไทย
ตลอดแนวเมื่อเช้าของวันที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๘๔ ซึ่งอันนั้นเป็น
จุดเริ่มต้นที่ประเทศไทยเข้าไปเกี่ยวข้องกับสงคราม หลังจากนั้นไทย
ก็ถูกญี่ปุ่นบังคับให้เข้าร่วมเป็นพันธมิตร ได้มีการลงนามกติกาสัญญา
พันธมิตรในโบสถ์วัดพระแก้ว (วัดพระศรีรัตนาศาสดาราม) เมื่อวันที่ 
๒๑ ธันวาคม ปีเดียวกัน หลังจากนั้นประมาณเดือนเศษ รัฐบาลไทย
ในขณะนั้นก็ได้ประกาศสงครามกับสหรัฐอเมริกา และอังกฤษเป็นผลให้
ประเทศไทยเข้าสู่สงครามเต็มตัว ส�าหรับเหตุผลการประกาศสงคราม 
แม้นว่าจะมผีูม้คีวามคดิอ่านอย่างไรกต็าม แต่เรากต้็องยอมรบัว่ามนัเป็น
ทางเลือกทางหนึ่งเหมือนกันที่เราประกาศสงคราม แล้วแต่ความคิดของ
ผู้ซึ่งรับผิดชอบว่าจะคิดอย่างไร เรื่องความคิดของคนเราจะไปบอกว่า
ถูกว่าผิดหรืออะไรต่างๆ มันคงล�าบาก คือคนซึ่งอยู ่ตรงนั้นมีหน้าที่
รับผิดชอบอย่างนั้นได้คิดอย่างไรแล้วเขาปฏิบัติไปตามนั้น เราก็
รับทราบเอาไว้ก็เป็นอันว่าก็มีการประกาศสงคราม แต่ว่าผลที่ตามมา
ท�าให้ประเทศไทยตกไปอยู่ในภาวะที่ยุ่งยากมหาศาล ก็อยู่ๆ แทนที่เรา
จะพยายามให้เกิดช่องว่างระหว่างสงครามกับประเทศไทยเท่าที่จะท�าได้ 
เพราะไม่ได้ตั้งใจจะเข้าไปเกี่ยวข้องแต่ว่าถูกดึงเข้าไปเกี่ยวข้อง เราก็ต้อง
พยายามรกัษาช่องว่างเอาไว้ อย่าเข้าไปวุน่วายมากจนเกนิไปถ้าไม่จ�าเป็น 
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ฉะนั้นการตัดสินใจประกาศสงครามจึงเป็นผลกระทบต่อเอกราชอธิปไตย
ของประเทศไทยในระยะเวลาต่อมา และตรงนั้นเองท�าให้เกิดที่มาของ
ขบวนการเสรีไทย ซึ่งต้องการที่จะผ่อนปรนสถานการณ์ตั้งแต่ญี่ปุ่นเข้าสู่
ประเทศไทยแล้ว ภายในระยะเวลาไม่กีส่ปัดาห์ทีเ่ราถล�าตวัเข้าไปยุง่เกีย่ว
เต็มตัวกับสงคราม เพื่อที่จะแก้ไขให้หนักเป็นเบาให้ประเทศไทยพ้นจาก
สถานการณ์ที่ยุ่งยากให้เรารักษาเอกราชอธิปไตยของประเทศให้จงได้
 ขบวนการเสรีไทยเริ่มต้น ตั้งแต่วันญี่ปุ ่นบุกวันที่ ๘ ธันวาคม 
พ.ศ. ๒๔๘๔ ไปจนกระทัง่วนัสดุท้ายกค็อืวนัที ่๑๖ สงิหาคม พ.ศ. ๒๔๘๘ 

เป็นระยะเวลาเกือบ ๔ ปี ที่เราตกอยู ่ในสงคราม เป็นระยะเวลาที่
ขบวนการเสรีไทยได้พยายามท�างานเพื่อที่จะให้ประเทศไทยเราหลุดพ้น
จากความยากล�าบากที่ไม่เคยปรากฏในประวัติศาสตร์ไทยมาก่อน 
แล้วเราก็ประสบความส�าเร็จ เราสามารถประกาศสันติภาพในวันนี้เป็น
พระบรมราชโองการประกาศสันติภาพที่ท�าให้ประเทศไทยเรากลับคืนสู่
สถานภาพ เมื่อก่อนวันเกิดสงครามแปซิฟิก ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๘๔ 
ในวันนั้นผลที่เกิดซึ่งมีคนตั้งค�าถามในเรื่องว่าขบวนการเสรีไทยได้ท�า
อะไรบ้าง มคีณุปูการต่อประเทศไทยอย่างไร ผลงานของขบวนการเสรไีทย
ก็คือ ประเทศไทยไม่ต้องตกเป็นผู้แพ้สงครามทั้งๆ ที่เราประกาศสงคราม
เป็นพันธมิตรกับฝ่ายที่แพ้สงคราม แต่เราออกมาจากสงครามโดยที่
ไม่ตกเป็นประเทศผู้แพ้สงคราม 
 ประการที่ ๒ อันนี้ส�าคัญ คือเวลาแพ้สงครามทหารของประเทศ
ผู้แพ้สงครามต้องถูกปลดอาวุธหรือวางอาวุธ แต่กองทัพไทยไม่ต้องวาง
อาวุธ แล้วผมถือว่าปรากฏการณ์นี้เป็นเรื่องที่มีความส�าคัญอย่างยิ่ง คือ
วันที่ ๑๖ สิงหาคม ความจริงตั้งแต่ก่อนหน้านั้นวันหนึ่งซะด้วยซ�้า ญี่ปุ่น
ยอมจ�านนวันที่ ๑๕ สิงหาคม สมเด็จพระเจ้าจักรพรรดิญี่ปุ่นมีพระบรม
ราชโองการผ่านวทิยกุระจายเสยีงขอให้ทหารญีปุ่น่ยอมจ�านน ทหารญีปุ่น่
เริม่วางอาวธุตัง้แต่วนัที ่๑๕ – ๑๖ สงิหาคม ทหารญีปุ่น่วางอาวธุหมดแล้ว 
แต่ทหารไทยไม่ต้องวางอาวุธ ทหารไทยก็ยังถือปืนรักษาอยู่ตามถนน
หนทางต่างๆ ครบถ้วน ยังมีอาวุธเพิ่มเติมซึ่งเป็นอาวุธที่ทางสัมพันธมิตร
ได้ส่งมาช่วยเหลอืขบวนการเสรไีทยระหว่างสงคราม ฉะนัน้อนันีผ้มเหน็ว่า
เป็นปรากฏการณ์ทีม่หศัจรรย์ทีก่องทพัไทยไม่ต้องวางอาวธุเป็นเกยีรตยิศ
สูงสุด 
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 ประการที่ ๓ ดินแดนไทยไม่ต้องถูกยึดครองโดยประเทศที่ชนะ 
สงคราม สัมพันธมิตรไม่ได้มายึดครอง เรายังเป็นประเทศไทยของเรา
ตามปกต ิไม่เหมอืนกบัประเทศเยอรมนัน ีประเทศญีปุ่น่ หรอืประเทศอืน่ๆ 
ที่ผู้ชนะสงครามเข้าไปยึดครอง Occupation ส�าหรับประเทศไทยไม่มี 
ไม่มีกองทหารที่เข้า Occupy เราไม่ต้องอยู่ภายใต้ Occupation ทหาร
สมัพนัธมติรทีส่่งเข้ามากเ็พือ่ทีจ่ะมาปลดอาวธุทหารญีปุ่น่ เพราะว่าทหาร
ญี่ปุ่นอยู่ในประเทศไทยเมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๘๘ มีมากกว่า
แสนนาย อาวุธครบมือเป็นกองทัพสามารถท�าการรบได้ ฉะนั้นเมื่อ 
ยอมจ�านนทางสัมพันธมิตรได้ส่งทหารมาท�าการปลดอาวุธ และรักษา
ความสงบเรียบร้อย นี่ถือเป็นการปฏิบัติตามปกติ ไม่ได้เข้ามาเพื่อ 
ยึดครองประเทศไทยแต่ประการใด กล่าวโดยสรุป รัฐบาลไทยไม่ต้อง
ยอมจ�านน โดยปกติถ้าแพ้สงครามผู้แทนรัฐบาลต้องไปเซ็นสัญญายอม
สงบศกึ ยอมจ�านนว่าสญัญาทีเ่ราท�ากบัองักฤษอยู ่ ๔ เดอืน ตัง้แต่เดอืน
สงิหาคม จนกระทัง่ถงึเดอืนธนัวาคม ทีเ่รยีกว่าสญัญาสมบรูณ์แบบ ไม่ได้
เป็นสัญญาสงบศึกหรือสัญญายอมจ�านน เป็นข้อตกลงบางอย่างที่เรา
จ�าเป็นจะต้องเคารพในกฎกตกิา เพราะว่าในระหว่างสงครามนัน้ ทางฝ่าย
สัมพันธมิตรโดยเฉพาะอังกฤษได้รับความเสียหายในเรื่องเศรษฐกิจ และ
อื่นๆ ซึ่งต้องมีการชดเชยพอสมควร เรื่องควรจะจบภายใน ๒ สัปดาห์ 
แต่ทางไทยเราบางส่วนไม่ใช่ทัง้หมด เกดิความรูส้กึเป็นเดอืดเป็นร้อนจน
ท�าให้การเจรจาต่อรองยดืเยือ้ไปถงึ ๔ เดอืน ซึง่เราเสยีประโยชน์มหาศาล 
เพราะว่าเราต้องดูแลทหารสัมพันธมิตรที่เข้ามาปลดอาวุธทหารญี่ปุ่น
จ�านวนประมาณหนึ่งหมื่นเจ็ดพันนาย ค่าใช้จ่ายนี้ไทยเราต้องเป็นผู้จ่าย 
บ้านเมืองก็ยังไม่สงบยังเหมือนว่าสงครามยังยืดเยื้ออยู่ ฉะนั้นทางที่ดี
เราควรท�าให้จบไปเสีย จะต้องเสียอะไรบ้าง บางครั้งจ�าเป็นเพราะว่า
เราเองก็ท�าความเสียหายกับฝ่ายที่เราประกาศสงครามพอสมควร 
นี่ ไม ่ ได้พูดเข้าข้างฝรั่งนะครับ แต่เมื่อพิจารณาแล้วที่จะให้เราเดิน
เอ้อละเหยไปโดยที่เราไม่ได้เสียอะไรเลยมันผิดหลักการ เขาต้องได้อะไร
บ้างตามสมควร
 ในที่สุดเราก็ตกลงลงนามในสัญญาสมบูรณ์แบบเรียกว่า ยกเลิก
สถานะสงครามระหว่างอังกฤษและเครือจักรภพกับประเทศไทย แล้ว
ความจริงสนธิสัญญาที่ว่านี้ไม่ได้มีผลในระยะยาว ต่อมาภายหลังก็ถูก
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ยกเลิก ส่วนฝ่ายสัมพันธมิตรก็มีปัญหาเหมือนกัน คือรัฐบาลเขาจะต้อง
ชี้แจงกับสภาของเขา จะมาตกล่องปล่องชิ้นอะไรกับเราโดยไม่มีอะไรเลย
เป็นไปไม่ได้ เป็นเรือ่งเทคนคิ กค็อืพดูกนัให้รูเ้รือ่งจรงิๆ เราควรจะจบเกมส์
แล้วก็เข้าเป็นสมาชิกสหประชาชาติเดินหน้าต่อไป บูรณะฟื้นฟูประเทศ 
แต่ก็มีหลายคนที่มีความรู้สึกตะขิดตะขวงใจ ก็เลยยืดเยื้อกันไปโดยไม่
จ�าเป็นผมเองก็รู้สึกอย่างนั้นเช่นกัน เวลาศึกษาเรื่องนี้ผมมีความรู้สึกว่า 
เราควรเดนิหน้าต่อไป เราได้สิง่ทีเ่ราต้องการ ไม่ต้องกลวัเป็นผูแ้พ้สงคราม 
ไม่ต้องวางอาวุธ ไม่ต้องยอมจ�านน ไม่ต้องถูกยึดครองแล้ว จะเอาอะไร
กันอีก อันนี้ก็เป็นคุณูปการของขบวนการเสรีไทย นี่ถามว่าที่เสรีไทย
สามารถด�าเนินการมาจนกระทั่งประสบความส�าเร็จอย่างงดงาม อย่างที่
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ผมได้กล่าวไว้แล้ว สามารถที่จะท�าให้ประเทศไทยนั้นรักษาความเป็น
เอกราช เพราะอะไรค�าตอบมีค�าเดียวคือ ปรองดอง ถ้าหากไม่มีการ
ปรองดองขบวนการเสรีไทยจะไม่ประสบความส�าเร็จเป็นอันขาด อันนี้
เป็นสิ่งที่มหัศจรรย์ว่าท�าไมเสรีไทยถึงสามารถบรรลุการปรองดองได้ถึง
ขนาดนี้ เรียนตรงๆ ว่าไม่ปรากฏเลย ไม่ว่าจะเป็นเอกสาร ไม่ว่าจะเป็น
ค�าบอกเล่า หรืออะไรที่ว่าจะมีคนไทย ไม่ว่าจะอยู่ในประเทศไทย หรืออยู่
ในต่างประเทศที่ไหนท�าอะไรที่มีความเห็นขัดแย้งกันไม่มีเลย ทุกคนมี
จิตใจเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันหมด ที่ต้องการให้ประเทศไทยเราหลุดพ้น
จากภาวะยากล�าบาก พ้นไปจากสงครามโดยไม่แพ้สงคราม พูดง่ายๆ 
มีใจตรงกันไปหมด แล้วทุกคนเสียสละชีวิตทรัพย์สิน เลือดเนื้อ บรรดามี
ขอให้ประเทศไทยเราหลดุพ้น ให้รกัษาเอกราชไว้ให้ได้ ฉะนัน้ไม่มฝ่ีายไหน 
ฝ่ายใดทั้งสิ้นที่จะแสดงความเห็น ไม่เห็นด้วย หรือว่าขัดแย้งไม่มีเลย 
ไม่ปรากฏ ไม่ว่าจะเป็นในเมอืงไทยเอง ระหว่างฝ่ายโน้น ฝ่ายนีอ้ะไรกต็าม 
ไม่มี เว้นแต่ว่าวิธีการอาจต่างกัน บางคนอาจจะคิดว่าท�าอย่างนี้จะดี
กว่าไหม เป็นเรือ่งธรรมดา แต่ไม่รนุแรงอะไร เสรจ็แล้วทกุคนกร็กักนัหมด 
ฉะนั้นเราได้สิ่งที่ต้องการ ได้จากสิ่งที่เรียกว่าปรองดอง ไม่ว่าจะเป็นคน
ไทยในประเทศ ไม่ว่าจะเป็นข้าราชการ ไม่ว่าจะเป็นทหาร ไม่ว่าจะเป็น
ชาวไร่ชาวนา หรอืใครกแ็ล้วแต่ เราทกุคนไม่ได้มกีารทะเลาะเบาะแว้งกนั 
ทกุคนมคีวามเหน็ตรงกนัหมด ไม่ปรากฏหลกัฐานใดๆ ทีว่่ามคีวามขดัแย้ง
อะไรทัง้สิน้ ทกุคนมคีวามปรองดองกนั ในต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นเจ้านาย 
เป็นนักเรียน เป็นทหารทุกคนไม่ปรากฏว่ามีการถกเถียงกัน หรือว่า
ขัดแย้งกัน และไม่ว่าจะเป็นในอังกฤษ อเมริกา ทุกอย่างก็เป็นอย่างที่
เรียกว่า ปรองดองกันอย่างที่สุด ทุกคนพูดอย่างเดียวกัน เห็นอย่าง
เดียวกันท�าอย่างเดียวกัน ทั้งความคิด ทั้งวาจา ทั้งการกระท�า แม้กระทั่ง
ในบางกรณี ซึ่งอาจจะมีอคติความเป็นส่วนตัว อันนี้ช่วยอะไรไม่ได้ 
คนเราจะรกักนัไปทกุคนได้อย่างไร กต้็องมนีสิยัใจคอ วถิชีวีติไม่เหมอืนกนั 
อย่างคนกินเหล้า คนไม่กินเหล้า ก็ว่าคนกินเหล้าไม่ดี คนกินเหล้าก็บอก
คนไม่กินเหล้าไม่ใช่ผู้ชายอะไรอย่างนี้ คือเป็นชีวิตส่วนตัว แต่ว่าเรื่อง
ส่วนรวมแล้วไม่ได้ขัดแย้งกัน ขัดแย้งแต่เฉพาะอคติเรื่องส่วนตัวเล็กๆ 
น้อยๆ เรื่องใหญ่ๆ ไม่มี ทุกคนร่วมกันไปหมด ไม่ว่าในอังกฤษ ในอเมริกา 
ท่านกุศะ ปันยารชุน (นั่งอยู่ในที่นี้ด้วย) ท่านเป็นเสรีไทยแท้ในนาม
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เสรีไทยสายอเมริกายืนยันกับเราได้ว่า ก่อนที่ท่านปฏิบัติงานเสรีไทย
และเข้าร่วมตั้งแต่ต้นจนจบ ไม่ปรากฏว่ามีการถกเถียงกัน ทุกคนร่วมกัน
หมด แม้กระทั่งเจ้านายต้องไม่ลืมว่าช่วง พ.ศ.๒๔๘๕ – ๒๔๘๖ เรา
เปลี่ยนแปลงการปกครองมา ๑๐ ปี แล้ว รอยร้าวอะไรต่างๆ ที่เกิดขึ้นโดย
ช่วยอะไรไม่ได้เมื่อ พ.ศ.๒๔๗๕ ทุกสิ่งทุกอย่างมีการเปลี่ยนแปลง 
เปรียบเหมือนเราเอาแก้วน�้าโยนโครมลงไป ต้องมีแตกบ้างเป็นเรื่อง
ธรรมดา จนกระทั่งรัชกาลที่ ๗ สละราชสมบัติ มีความรู้สึกอะไรต่ออะไร
กันอยู่บ้าง แต่ว่าพอถึงเรื่องเสรีไทยความรู้สึกเหล่านั้นได้หายไปหมด 
ความขัดแย้งไม่มี ไม่ว่าจะเป็นสมเด็จพระนางเจ้าร�าไพพรรณี กับ
พระประยูรญาติก็ดี พอเรื่องเสรีไทยก็รวมกันได้หมด และสุดท้ายเมื่อมา
ถึงตอนปลายๆ ทุกคนไม่ว่าใครทั้งสิ้น รวมก�าลังยกให้หัวหน้า ท่าน
ผู ้ส�าเร็จราชการแทนพระองค์ นายปรีดี พนมยงค์ เป็นผู้น�าขบวนการ
เสรีไทย โดยปราศจากข้อขดัแย้งข้อสงสยัแม้กระทัง่ ม.ร.ว.เสนย์ี ปราโมช 
ซึ่งท่านไม่ได้เป็นพรรคพวกผู้ก่อการ ท่านก็ยังยอมรับท่านปรีดีโดยไม่มี
เงื่อนไขโดย Unconditional โดยปราศจากเงื่อนไขใดๆ ผมอ่านในเอกสาร
หลายฉบับเขาปรึกษาหารือกันว่า จะยกให้ใครเป็นหัวหน้า ทุกคนมี
ความเห็นเหมือนกันหมดว่าต้องท่านปรีดี พนมยงค์ คนเดียวเท่านั้น 
เป็นเรื่องที่แปลกไม่เคยปรากฏในประวัติศาสตร์ชาติไทย ก่อนหน้านั้น
หรอืหลงัจากนัน้ทีจ่ะมคีวามปรองดองของชาตใินลกัษณะนัน้ ในช่วงเวลา
นั้นอันเป็นวิกฤตของประเทศเรียกว่าไทยรวมกันหมด ความปรองดอง
ท�าให้ขบวนการเสรีไทยประสบความส�าเร็จในการน�าประเทศไทยหลุด
พ้นออกมา โดยไม่ยอมแพ้สงคราม ไม่ต้องวางอาวุธ ไม่ต้องถูกยึดครอง 
 ส�าหรับค�าถามสุดท้ายต่อไปนี้ ท�าไมถึงมีความปรองดอง ผมคิด
เรื่องนี้อยู่เหมือนกัน คนไทยปัจจุบันเรื่องเล็กเรื่องน้อยทะเลาะกันหมด 
แต่ในอดีตท�าไมเรื่องใหญ่ขนาดนี้ไม่มีการทะเลาะกัน เรียกว่าเห็นด้วย
กันหมด ค�าตอบกค็อืว่า เพราะคนไทยไม่มใีครเคยคดิถงึประโยชน์ส่วนตวั
เลยแม้แต่น้อย ไม่ว่าจะเป็นใครทัง้สิน้ ไม่มสีกัคนตัง้แต่หวัหน้าลงไปกระทัง่
ถึงปลายแถว ทุกคนเสียสละหมด แม้กระทั่งชีวิตนึกดูสิอย่างพวกเสรีไทย
ที่เข้ามาสายอังกฤษ สายอเมริกา ท�างานปฏิบัติการเสี่ยงอันตรายไม่มี
ใครรูว่้าจะจบชวีติจะรอดหรอืไม่รอด บางทถีกูส่งมากระโดดร่ม บางทีต้่อง
เดินป่า บางทีมาใต้น�้า ไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้น และหนุ่มๆ ทั้งนั้นอายุ
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ระหว่าง ๒๑ – ๒๓ ปี ผมได้มีโอกาสสนทนากับนาวาอากาศเอกวิมล 
วิริยะวิทย์ ท่านเป็นเสรีไทยสายอเมริกา ผมถามท่านว่า อาจารย์วิมล
ที่มากระโดดร่มมาปฏิบัติการต่างๆ ไม่กลัวตายบ้างหรืออย่างไร ท่าน
ตอบว่าไม่ได้คิดเลย คิดอย่างเดียวว่า เรามีหน้าที่เราจะต้องรับใช้ชาติ 
ไม่ได้คดิอะไรอย่างนัน้เลย แล้วคนเข้ามาปฏบิตักิารทกุคนคดิอย่างเดยีวกัน
หมด เป็นคณุสมบตัขิองคนซึง่ไม่มผีลประโยชน์ส่วนตวั ไม่ได้นกึถงึตวัเอง 
ไม่ค�านึงว่าท�าหน้าที่แล้วจะต้องเสียสละชีวิต เขาปรองดองได้เพราะไม่ได้
นึกถึงผลประโยชน์ส่วนตัว จึงมีความปรองดองเพราะมีความปรองดอง
จงึประสบความส�าเรจ็ เป็นเหตแุละผลซึง่กนัและกนั ฉะนัน้ถามว่าถ้าหาก
เกดิเหตกุารณ์ลกัษณะเดยีวกนัในวนันีเ้ราจะเอาตวัรอดได้ไหม ผมว่าอาจ
มีปัญหาเพราะคนไทยพันธุ์ใหม่ไม่สามารถที่จะท�างานใหญ่ๆ อย่างนั้นได้
เหมอืนคนไทยพนัธุเ์ก่าอย่างเสรไีทยซึง่ปัจจบุนัเหลอือกีไม่กีค่น ส่วนใหญ่
ตายไปหมดแล้ว ขอจบเท่านี้ ขอบคุณครับ…

ผูรวมงานปาฐกถาและเสวนาวิชาการครบรอบ ๖๗ ป วันสันติภาพไทย ณ หองประชุม
สัญญา ธรรมศักดิ์
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การเสวนาวิชาการเรื่อง

“การหลอมความหลากหลายเพื่อ
จุดมุ่งหมายเดียวกันของขบวนการเสรีไทย”

วิทยากรเสวนา ศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธ�ารงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์

นายกษิดิศ อนันทนาธร
ผู้ด�าเนินรายการ อาจารย์วิภา ดาวมณี

วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๑๔.๓๐ น – ๑๖.๓๐ น. 
ณ ห้องประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์ ตึกโดม ชั้น ๒

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
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อาจารย์วิภา ดาวมณี
 กราบสวัสดี นมัสการพระคุณเจ้า 
คณาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจทุกท่าน 
โดยเฉพาะคือท ่านเสรีไทยที่นั่ งในที่นี้ 
ขอเสียงปรบมือให้กับเสรีไทยทุกคน
 วันนี้เป็นวันที่เรียกว่าส�าคัญวันหนึ่ง
ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ประชมุ
สภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีมติให้
วันนี้เป็นวันส�าคัญทางประวัติศาสตร์ของ

มหาวิทยาลัย เนื่องจากเหตุการณ์ทั้งสิ้นทั้งปวงเกิดขึ้นที่นี้ เกิดขึ้น
ภายใต้ตกึโดมของเรา กค็อืการประชมุของขบวนการเสรไีทยเป็นจดุเริม่ต้น
 เมื่อสักครู่เราได้ฟังท่านวิชิตวงศ์พูดถึงประวัติศาสตร์ความเป็นมา
บางส่วน แต่อย่างไรก็ดี เราอยากจะทราบว่าค�าว่า ปรองดอง ที่น�ามาสู่
ความส�าเร็จนั้นจริงหรือไม่ หลายท่านก็คงอยากจะรู้ และโดยเฉพาะ
เมื่อมาเชื่อมโยงกับสถานการณ์ปัจจุบัน ก่อนอื่นก่อนที่เราจะเข้าสู่การ
เสวนาวชิาการชือ่ว่า การหลอมความหลากหลาย เพื่อจุดมุ่งหมายเดียวกัน
ของขบวนการเสรีไทย ขออนุญาตแนะน�าท่านวิทยากรที่นั่งอยู่ในที่นี้
 ท่านแรกศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ จบปริญญาตรี
สาขารัฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยโรเชสเตอร์ ปริญญาโทและปริญญาเอก
ประวตัศิาสตร์ จากมหาวทิยาลยันวิแฮมตนั สหรฐัอเมรกิา ท่านมตี�าแหน่ง
หน้าที่เป็นกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการต�าราสังคมศาสตร์และ
มนษุยศาสตร์ ธรรมศาสตร์ตราภธิานของวทิยาลยันานาชาตปิรดี ีพนมยงค์ 
และกรรมการผูท้รงคณุวฒุกิระทรวงวฒันธรรม ผลงานของท่านมมีากมาย 
ยกตัวอย่างซึ่งอาจจะเชื่อมโยงสิ่งที่ท่านจะได้แลกเปลี่ยนกันในวันนี้
เช่น ผลงานเรื่อง บาดแผลอเมริกา สงครามกับเสรีภาพประวัติศาสตร์
สหรัฐอเมริกา ก�าเนิดและความเป็นมาของสิทธิมนุษยชน ความคิดทาง
การเมืองไพร่กระฏมพีแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ความเป็นมาของทฤษฎี
แบ่งแยกดินแดนในภาคใต้ไทย และเรื่องสุดท้าย ความคิดทางการเมือง
ของคนอเมริกาผิวด�า:จากทาสสู่เสรีชน
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 วิทยากรถัดมา คือ ผู ้ช ่วยศาสตราจารย ์ ดร. ธ�ารงศักดิ์ 
เพชรเลิศอนันต์ ด�ารงต�าแหน่งประธานหลักสูตรรัฐศาสตร์ และเป็น
รองคณบดฝ่ีายวชิาการ วทิยาลยับรหิารรฐักจิ คณะรฐัศาสตร์ มหาวทิยาลยั
รังสิต เป็นศิษย์เก่าสาขาวิชาการเมืองการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จบการศึกษาปริญญาโทประวัติศาสตร์
คณะศลิปศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ และปรญิญาเอก สาขาวชิา
ประวัติศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ส่วนรางวัล
ท่านเคยได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ในฐานะศิษย์เก่าด้านรัฐศาสตร์และประวัติศาสตร์ ผลงานของท่านมักจะ
เป็นผลงานทีผ่กูพนัด้านวชิาการจากความทรงจ�าต่อธรรมศาสตร์ ผ่านงาน
ชิ้นส�าคัญอย่างเช่น ธรรมศาสตร์ทางการเมืองไทย การปฏิวัติ ๒๔๗๕ ถึง 
๑๔ ตุลา ๒๕๑๖ และ ๖ ตุลา ๒๕๑๙ ขอเสียงปรบมือให้ท่านด้วยค่ะ 
 วิทยากรท่านสุดท้าย เรามีผู ้สืบทอดเป็นนักศึกษาจากคณะ
นิติศาสตร์ ปี ๓ คุณกษิดิศ อนันทนาธร เป็นฝ่ายบัญชีและสมาชิกของ
ปราจารยสาร และรับผิดชอบโครงการป๋วยเสวนาคาร คุณกษิดิศจบ
มธัยมปลายจากจงัหวดัเชยีงใหม่ เลอืกทีจ่ะเรยีนคณะนติศิาสตร์ เพราะว่า
ชื่นชมผลงานของท่านอาจารย์ปรีดี พนมยงค์ สนใจประวัติศาสตร์
การเมืองไทย และเรื่องราวประวัติศาสตร์ ๒๔๗๕ ขอเสียงปรบมือให้
น้องกษิดิศด้วยค่ะ
 ล�าดับต่อไปขอเข้าสู ่เวทีการเสวนาวิชาการ ขอเชิญอาจารย์
ธ�ารงศักดิ์ เป็นท่านแรก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธ�ารงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์
 สวัสดีท่านผู้มีเกียรติทุกท่าน การ
อภปิรายในช่วงของผมต้องขอแจ้งล่วงหน้า
กับทุกท่านก่อนว่า อย่าพึ่งรู้สึกเลือดร้อน 
อย่าพึ่งรู้สึกรักชาติมากเกินไป เพราะว่า
เดี๋ยวนี้ผมไปพูดที่เวทีไหนก็ตาม ความรัก
ชาติมันขึ้นสูงปรี๊ดมาก แค่พูดไม่ถูกใจ
นิดเดียวอาจกลายเป็นประเด็น เพราะว่า
ทางวิชาการประวัติศาสตร์นั้น มีไว้เพื่อที่

ท�าให้นักศึกษาแบบของเรา ตั้งประเด็นค�าถามไม่ได้เชื่ออย่างงมงาย 
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เมื่อไหร่ก็ตามที่เราท�าให้เรื่องราวของประวัติศาสตร์นั้นเป็นเรื่อง
ความเชื่อ เชื่อโดยที่มิอาจตั้งค�าถามได้ เรื่องราวเหล่านี้นั้นจะกลายเป็น
แค่ความเชื่อมิใช่สิ่งที่เชื่อตามประวัติศาสตร์ การตั้งค�าถามต่อเรื่องราวใน
อดตียิง่เป็นเรือ่งทีส่�าคญัมากๆ ในปัจจบุนัของสงัคมไทยนัน้ เราตัง้ค�าถาม
ไม่ได้เกือบทุกเรื่องต่อเรื่องอดีต ดังนั้นสิ่งที่อยู ่กับเราก็คือความเชื่อ 
เรื่องราวเสรไีทยผมนัง่ฟังและกน็ัง่ไตร่ตรองตัง้แต่ได้รบัเชญิมาบรรยายทีน่ี่ 
ผมนัง่คดิตลอดเวลาการสอนหนงัสอืในรอบ ๒๐ ปีทีผ่่านมา ผมสอนเรือ่ง
การเมืองการปกครองของไทย พอถึงเรื่องสงครามโลกครั้งที่ ๒ ผมก็
มักจะถามกับนักศึกษาของผมว่า นักศึกษาดูหนังสงครามในแบบหนัง
สงครามของฮอลลวีดู แน่นอนจะต้องเป็นกองทพัสหรฐัอเมรกิาบกุประเทศ
ต่างๆ ไม่ว่าจะบุกขึ้นบกที่ฝรั่งเศส ขึ้นบกที่เกาะกวม นักศึกษาเชียร์ใคร 
นกัศกึษาตอบตลอดใน ๒๐ ปีทีผ่่านมา คอืเชยีร์กองทพัสหรฐัสหรฐัอเมรกิา 
ท�าไมถึงเชียร์กองทัพสหรัฐอเมริกาเพราะเราเป็นฝ่ายเดียวกันกับ
สหรัฐอเมริกา ซึ่งในแง่มุมของข้อเท็จจริง เราเป็นฝ่ายตรงข้ามกับ
สหรัฐอเมริกา และอังกฤษ ในนามของประเทศชาติ เราประกาศสงคราม 
เราเป็นหนึ่งใน ๔ มหาอ�านาจของโลก ในช่วงสงครามเรามีสถานะเป็น
พันธมิตรที่มีศักดิ์ศรีเท่ากับญี่ปุ่น เยอรมันนี และอิตาลี แต่แล้วกาลเวลา
ผ่านไป เราไม่มีความทรงจ�านั้นเลย เรามีความทรงจ�าว่า เราอยู่ข้าง
สหรฐัอเมรกิาต่างหาก เราเป็นพระเอก เกดิอะไรขึน้กบัการศกึษา เมือ่เราไป
พลกิหนงัสอืต�ารบัต�าราชัน้มธัยมเขาเขยีนไว้ชดัเจนครบั ว่ามกีารประกาศ
สงครามและมกีารก่อตัง้เสรไีทย ต่อมามกีารประกาศเป็นโมฆะ สิง่ทีเ่ขยีน
อยูใ่นหนงัสอืเรยีนนัน้ไม่ได้ถกูอธบิายว่าสงัคมไทย ประเทศไทยได้เข้าร่วม
กับฝ่ายอักษะในการท�าสงคราม สามารถท�าให้ความทรงจ�าอย่างนี้ผ่าน
เลยไปได้ เมื่อผ่านเลยไปได้ สิ่งที่ตามมาคือเสรีไทยจะมีอะไร เพราะไม่มี
อะไรเกิดขึ้น ไม่มีความตื่นเต้น ไม่มีสิ่งที่เป็นคู่ตรงกันข้าม เสรีไทยก็ถูก
ผ่านเลยไปด้วยไม่กี่บรรทัด อาจจะได้รับความทรงจ�าอยู่บ้างคือเป็นถนน
สายหนึ่งซึ่งคนแถวนั้นอาจจะงงอยู่บ้างว่าคืออะไรกัน นี่คือเรื่องราวของ
เสรีไทยในชั้นเรียน นี่คือเรื่องราวของสงครามโลกครั้งที่ ๒ ค�าถามต่อมา
จากการที่ผมถามนักศึกษา แน่นอนผมไม่สามารถที่จะหัวเราะกับความ
ทรงจ�าของนกัศกึษา เพราะเท่ากบัว่าครบูาอาจารย์ทัง้หมดมคีวามทรงจ�า
อย่างนี้มาตลอดเวลา 
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 ดังนั้นผมขอถามในใจของผมว่า เมื่อเสรีไทยเป็นผู้ชนะเหมือนกับ
นักมวยพึ่งชกชนะและได้เหรียญเงินมา เสียงโห่ร้องพาเดินรอบบ้านรอบ
เมืองต่างๆ เสรีไทยนี้ก็ต้องการเสียงโห่ร้องไหม ในความทรงจ�าของผม
จากเอกสารที่เป็นหลักฐานมีแค่ครั้งเดียวที่เสรีไทยได้เดินบนถนน
ราชด�าเนิน เพื่อให้ ลอร์ด หลุยส์ เม้าน์ทแบทเตน รู้ว่าเรามีกองก�าลัง 
แต่หลังจากนั้นเสรีไทยสาบสูญ เสียงโห่ร้องผู้ชนะจะต้องได้รับการโห่ร้อง 
ได้รับการสร้างสัญลักษณ์ ได้รับการสร้างอนุสาวรีย์ แต่อะไรคือเสียงโห่
ร้องของเสรไีทย ตลอดมาหลงัสงครามโลกยตุ ิ วทิยากรท่านทีแ่ล้วถามว่า
คนถามมากมายว่าเสรไีทยท�าอะไร แสดงว่าเสรไีทยไม่เป็นทีร่บัรู ้ เพราะว่า
ผ่านมาถึงวันนี้ ๖๐ กว่าปีแล้ว มาถามว่าเสรีไทยท�าอะไร แสดงว่าเสรีไทย
ต้องมีปัญหา ในความทรงจ�าเสรีไทย หรือว่าเสรีไทยไม่มีตัวตน ผมก็ตั้ง
ค�าถามไปเรื่อยๆ แน่นอนหลายท่านที่อยู่ที่นี่บอกว่ามี เรามีตัวตนแต่ตัว
ตนในทางปัจเจกบคุคล กบัตวัตนในทางสงัคมเป็นคนละเรือ่งกนั หลายท่าน
จ�านวนหลายร้อยหลายพันมีความทรงจ�าของคนส่วนร่วมในขบวนการ
เสรีไทย แต่ในทางสังคมไม่มีเพราะประเด็นต่อมาก็คือว่าเสรีไทยคืออะไร 
เสรไีทยคอืใคร เสรไีทยท�าอะไร เสรไีทยมคีณุปูการอย่างไร สิง่เหล่านีเ้ป็น
ค�าถามทีน่่าฉงน น่าปวดร้าวกบัพวกเสรไีทย บงัเอญิว่าผมเป็นไทยทหีลงั
ผมไม่ได้เป็นเสรไีทย ผมเคยตัง้ค�าถามกบัสิง่เหล่านีว่้าเกดิอะไรขึน้ หลาย
ท่านอาจจะบอกว่าเสรีไทยท�าให้เรานั้นได้ไม่ถูกปลดอาวุธของกองทัพ 
ถ้าเราไปดูญี่ปุ่น เยอรมัน และอิตาลี ซึ่งเป็นมิตรฝ่ายอักษะรวมกันกับเรา 
เยอรมันนี ญี่ปุ่น และอิตาลี ถูกท�าลายกองทัพเสร็จสิ้นซาก ความคิดว่า
ด้วยกองทัพมีบทบาททางการเมืองของญี่ปุ่นของอิตาลีไม่เกิดขึ้นอีกเลย
ในรอบ ๖๐ ปี แต่ประเทศไทยกับกลายเป็นประเทศที่มีรัฐประหารซ�้าแล้ว
ซ�้าเล่ามากที่สุด นั่นคือความน่าภาคภูมิใจที่ไม่ถูกปลดอาวุธหรือ อันนี้ผม
ถามในฐานะคนรุ ่นหลัง หรือว่าเราพลาดไปในขบวนการขนาดนั้นที่
เราว่าการปลดอาวุธคือการถูกท�าลายเอกราช หรือจริงๆ แล้ว คือ
กระบวนการทีเ่ป็นทางเลอืกว่าจะเอาอย่างไร เป็นชัว่ขณะแห่งการตดัสนิใจ 
และนั่นก็คือค�าตอบต่อค�าถามของผมที่ว่าท�าไมเสรีไทยไม่มีความทรงจ�า
ถึงปัจจุบัน เพราะกองทัพที่ท่านไม่ถูกปลดอาวุธ ได้เข้าครองอ�านาจอีก
ครั้งหนึ่งเพียง ๒ ปี หลังจากประกาศสงครามเป็นโมฆะ และกองทัพเรา
นัน้ในนามของคณะทหารทีท่�าการรฐัประหาร พ.ศ. ๒๔๙๐ ไม่อาจทีจ่ะให้
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เรือ่งราวของเสรไีทยนัน้ด�ารงอยูใ่นความทรงจ�าได้ เพราะเป็นคูต่รงกนัข้าม 
หากมีเสรีไทยย่อมไม่มีกองทัพไทย หากมีกองทัพไทยย่อมไม่มีเสรีไทย 
ดังนั้นเรื่องราวทั้งหมดตลอด ๖๐ ปี จึงชี้ให้เห็นว่ากองทัพไทยได้ชัยชนะ 
ส่วนเสรีไทยเป็นฝ่ายแพ้ทางความทรงจ�า
 ค�าถามต่อมาของผม ถ้าวันนี้ไม่มีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ
ประติมากรรมชิ้นเล็กๆ บริเวณหน้าหอประชุมใหญ่ ไม่มีห้องนี้ ไม่มี
อนสุาวรย์ีทีท่กุท่านไปท�าพธิกีรรม ช่างใหญ่โตมาก เวลาทีไ่ม่มงีานอย่างนี้ 
ลองไปเดินดูสิ เสมือนหนึ่งมินิ มินิมากความทรงจ�าอะไรจะมินิได้ขนาดนี้ 
อันนี้มองแบบผม ในขณะที่จอมพล ป. พิบูลสงคราม หรือว่าใครต่อใคร
คิดสร้าง จอมพล ป. ประกาศสร้างอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิกลางวงเวียน 
แต่เสรีไทยความทรงจ�ามินิเหลือเกิน เมื่อมินิอย่างนี้แล้วจะเหลืออะไร 
ในขบวนการต่อสูท้างความทรงจ�า ค�าถามถ้าไม่มมีหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์
ในวนันี ้ เรือ่งราวเสรไีทยจะยงัคงสบืสานเล่าต่อไปหรอืไม่ในสงัคมไทยทีม่ี
การเล่าเรื่องเสรีไทย ตลอดมาตั้งแต่ผมเรียนหนังสือปริญญาโท ผมก็เป็น
ผูเ้ล่าเรือ่งเสรไีทย เรือ่งธรรมศาสตร์ เรือ่งอะไรต่ออะไร และผมกพ็ยายาม
คิดว่าช่วงหลังผมไม่ได้เป็นผู้เล่า เพราะว่าผมเป็นใหญ่เป็นโตในมหาลัย
เอกชน นี่นานๆ จะหาเด็กรุ่นใหม่ซักคนหนึ่งมาขึ้นเวทีได้ ด้วยที่เหลือ
แบบเกือบเป็น Past Generation ไปแล้ว เราจะหาเด็กรุ่นใหม่อย่างนี้
มาสร้างเรือ่งเล่าต่อได้อย่างไร ถ้าไม่มมีหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ เรือ่งราว
เสรีไทยจะถูกเล่าไหม ถ้าไม่มีสถาบันปรีดี พนมยงค์ เรื่องราวเหล่านี้จะ
ถูกเล่าต่อไหม หรือถ้ามีก็มีเพียงสองสถาบันนี้ที่ยังเล่าเรื่องเหล่านี้อยู่ 
น่าจะใช้ค�าอะไรทีด่ไูม่รูส้กึรดัทดมากเกนิไป แน่นอนมคีวามพยายามทีจ่ะ
สร้างเรื่องเล่าของเสรีไทยขึ้นมาในกรณีของนายเตียง ศิริขันธ์ ในกรณีที่
จงัหวดัแพร่กบัเรือ่งราวของนายทอง กนัทาธรรม ฉะนัน้ลองคดิดหูากไม่มี
ศนูย์กลางแบบธรรมศาสตร์และอนสุาวรย์ีแบบมนิทิีเ่รยีกว่าประตมิากรรม
หน้าหอประชมุใหญ่ นายเตยีง ศริขินัธ์และนายทอง กนัทาธรรม จะสามารถ
ด�ารงอยู่ในประวัติศาสตร์ท้องถิ่นได้ไหม แต่เพราะว่าในขบวนการ ๒๐ ปี
มานี้ที่อาจารย์ชาญวิทย์ เกษตรศิริ อาจารย์ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ พาเรา
เล่าเรื่องเสรีไทยในที่ต่างๆ พึ่ง ๑๐ ปีมานี้เอง ที่จังหวัดสกนครจึงสามารถ
ปลุกเร้าชีวิตของนายเตียง ศิริขันธ์ขึ้นมาได้ จึงสามารถสร้างอนุสาวรีย์
ของนายเตียง ศิริขันธ์ขึ้นมาได้ ค�าถามของเราคือ เสรีไทยทั้งหมดที่ท่าน
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ก�าลงัพดูว่าหลอมรวมเดยีวกนั ในยคุของเสรไีทยจรงิๆ ท่านเหน็ชวีติของ
คนที่เป็นเสรีไทยมาพอเพียงไหมว่า มีใครบ้างที่ได้รับการดูแลและยกย่อง 
ใครมีชื่ออยู่บ้าง ก็เป็นเรื่องของบุญพาวาสนา นั่นคือเราค่อยๆ เห็น
ขบวนการเหล่านี้ เพราะเรายังมีเรื่องอีกหลายเรื่องที่ยังต่อสู้อยู่ข้างหน้า 
และจะเก็บเสรีไทยไว้ท�าไม นี่เป็นค�าถามใหญ่ อย่าพึ่งร้อนรนใจเพราะว่า
ผู้มาร่วมงานวันนี้ เมื่อผมเข้าประตูมาแล้วเห็นผู้นั่งในห้องประชุม ท�าให้
ผมรู้สึกลังเลใจที่จะพูดเรื่องเหล่านั้น เพราะเดิมที่ผมคาดว่าจะเป็นผู้ฟัง
เป็นนักศึกษา แต่เมื่อมองหน้าและประเมินรวมแล้วอายุรวมหนึ่งหมื่นปี
เห็นจะได้ ก็กังวลใจเช่นกัน 
 ประเด็นต่อมาก็คือ เรื่องราวเสรีไทยจะมีประโยชน์อะไรในสังคม
ปัจจุบันและอนาคต เพราะไม่มีเรื่องเล่าใดที่สามารถเอาไปรวมอยู่ได้โดย
ไร้ค่า หรอืเป็นเพยีงแค่ความทรงจ�า ถ้าเป็นกลุม่ ๑๔ ตลุาคม พ.ศ. ๒๕๑๖ 
จะนกึว่ามาเช้งเม้งใช่ไหม และถ้าเป็น ๖ ตลุาคม พ.ศ. ๒๕๑๙ เช้งเม้ง คอื
ประตมิากรรมหน้าหอประชมุใหญ่เบ้อเริม่ ส่วนของเสรไีทยนัน้ประตมิากรรม
เล็กนิดเดียว เพราะว่าเขาสร้างกันเอง และ ๖ ตุลา ก็เป็นเพียงข้อความ
สั้นๆ ความทรงจ�าก็ได้แค่นั้นเอง และเสรีไทยจะมีประโยชน์อะไรกับ
ปัจจุบันและอนาคต นี่เป็นเรื่องค�าถามที่ส�าคัญ ที่จะท�าให้เรื่องราวของ
เสรีไทยนั้นสามารถสืบต่อไปได้ ผมพูดถึงเรื่องเสรีไทย เพราะว่าประกาศ
วันสันติภาพชื่อก็ดูดี Peace แต่หลังจากนั้นเราจะพูดว่าในการกล่าวถึง 
Peace ส�าคญัต่อสนัตภิาพนัน้แทบไม่มเีนือ้หาเลยว่าคอือะไร คอืการต่อสู้
ในเรื่องอะไร ตรงจุดนี้เป็นเรื่องส�าคัญมาก ถ้าเป้าหมายของเสรีไทยคือ
เอกราชของชาติ ในอนาคตที่เราก�าลังจะเดินไป ก�าลังไร้พรมแดนในนาม
ของอาเซียนโลก ก�าลัง Globalization โลกาภิวัฒน์ และการต่อสู้เพื่อ
พทิกัษ์เอกราชจะเหลอือะไร กบัโลกทีก่�าลงัไร้พรมแดน เรือ่งเส้นเขตแดน 
เรือ่งรฐัอ�านาจอธปิไตย นีเ่ป็นค�าถามใหญ่ของเรือ่งราวของเสรไีทย แน่นอน
ผมมีค�าตอบในใจที่ผมพยายามตอบนะครับว่า เรื่องราวของเสรีไทยยัง
ด�าเนินต่อไปได้ สิ่งส�าคัญของเสรีไทยก็คือเรื่องของ Peace โลกที่ก�าลัง
เดินไปนั้นเราเรียกว่าโลกไร้พรมแดนโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการค้า 
แม้ว่าการมุ่งหวังจะอยู่ที่การค้า ความมั่นคง แต่สิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นไม่ได้
เลยหากบริบทของภูมิภาคเหล่านี้ ไม่มีส่วนที่เรียกว่า Peace สันติภาพ 
แต่ประเด็นเรื่องของเอกราชและอ�านาจอธิปไตยของประเทศอาจจะมี
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ปัญหาต่อโลกที่ก�าลังจะเดินไปในอนาคต เพราะเอกราชอ�านาจอธิปไตย
นัน้มสีองเส้นทาง เส้นทางหนึง่ คอืน�าไปสูก่ารรกัชาต ิน�าไปสูป่ระเดน็ของ
พิพาททางด้านเขตแดนที่เราอาจสูญเสียได้ เพราะเราอธิบายทุกอย่างว่า
เป็นของเรา มอีกีเส้นทางหนึง่ ของสิง่ทีเ่ราเรยีกว่ารกัชาตทิีน่�าไปสูป่ระเดน็
ปัญหาพรมแดนระหว่างประเทศ ซึ่งมิใช่เป็นประเด็นปัญหาเฉพาะไทย
กบักมัพชูาเท่านัน้ เรายงัมปัีญหากบัทกุประเทศทีอ่ยูร่อบเรา เราอาจจะมี
น้อยหน่อยต่อมาเลเซีย แต่แน่นอนในอนาคตเราต้องมีมากขึ้นกับพม่า 
๒,๐๐๐ กิโลเมตร และก็มีมากขึ้นกับลาว เราจะท�าอย่างไรกับประเด็น
เรื่องพรมแดนระหว่างประเทศ เราจะท�าอย่างไรที่ท�าให้ Peace ซึ่งเป็น
แกนหลักของเสรีไทยนั้นได้เข้ามาเป็นเรื่องราวหลักของการที่จะท�าให้เรา
อยู่ร่วมกันกับอาเซียนได้อย่างสันติ ผมคิดว่าประเด็นนั้นเป็นประเด็นที่
ท�าให้เรื่องราวของเสรีไทยสามารถด�าเนินต่อไปได้ ในขณะเดียวกัน
ขบวนการที่จะท�าให้เรื่องราวของเสรีไทยแพร่กระจายออกไป ผมคิดว่า
ต้องมีการท�าให้พื้นที่ต่างจังหวัดไม่ใช่แค่ธรรมศาสตร์ และหน้าหอประชุม
ใหญ่เท่านัน้ เป็นเพยีงศนูย์กลางของความทรงจ�าประจ�าปี เรามรีายละเอยีด
จ�านวนมากที่บอกว่าเขตไหนมีการฝึกก�าลังพลเสรีไทย เรามีรายชื่อคน
จ�านวนมากโดยเฉพาะคนที่บอกว่าเป็นผู ้เสียสละ คือพวกเขาร่วม
ขบวนการหากเราสามารถที่จะให้จังหวัดต่างๆ ที่มีปฏิบัติการได้มีฐาน
ของการรับรู้เรื่องราวของเรื่องเหล่านี้ บุคคลต่างๆ ที่อยู่ในจังหวัดเหล่า
นั้นได้รับการยกย่อง หากไม่มีการยกย่องในทางสังคมเรียกว่าไม่มีการให้
รางวัล เมื่อไม่มีการให้รางวัล ก็ไม่มีการที่จะเข้าไปสัมพันธ์กับชีวิตของ
คนเขตนั้น นี่ก็คือสิ่งซึ่งหมายความว่า เราจะท�าให้เรื่องราวเสรีไทยนอก
เหนือจากการเป็นเรื่องราวระดับชาติ แน่นอนได้ชัยชนะในบทเรียน แต่
ไม่มคีวามทรงจ�า ผมกง็งกบัประโยคทีว่่าได้รบัชยัชนะ แต่ไม่มคีวามทรงจ�า
ทางสังคม เหมือน ๑๔ ตุลาได้บรรลุชัยชนะในบทเรียนแต่ไม่ได้รับ
ความทรงจ�าต่อเนื้อหาสาระ ตรงนี้ผมก็คิดไม่ออกว่าในเชิงของการ
ด�าเนินการจะมีใคร องค์กรใด หน่วยงานไหน ที่เป็นหน่วยงานหลัก 
ซึ่งหมายความว่าต้องเป็นวาระขนาดใหญ่ แน่นอนผมเห็นปีก่อน ปีหรือ
สองปีก่อนที่มีความพยายามของสถาบันปรีดีในการฉายภาพยนตร์เรื่อง
พระเจ้าช้างเผือกไปยังทุกจังหวัด ซึ่งนั่นก็คือหนึ่งในขบวนการแต่จะท�า
อย่างไรที่ไม่ท�าให้ผู้ที่ไม่ใช่เสรีไทยรู้สึกหงุดหงิด หรือมีทัศนะไม่ดีต่อการ
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ยกย่องหรือฟื้นฟูเรื่องราวของเสรีไทยด้วยเช่นกัน เพราะเรื่องราวของ
เสรีไทยนั้น เมื่อเข้าไปสู่ในรายละเอียดมีแง่มุมที่อาจจะถูกตั้งค�าถาม
มากมายว่า การแย่งชิงอ�านาจทางการเมือง การต่อสู้เพื่อประเทศชาติ 
ผลประโยชน์สิ่งต่างๆ เหล่านี้มีการตั้งค�าถามแน่ เราต้องยอมรับโดยต้อง
ปล่อยให้มีการตั้งค�าถาม เมื่อไหร่เราท�าแบบองค์กรความรู้อื่นๆ ในสังคม
ก็คือห้ามเด็กๆ ตั้งค�าถามเราก็จะท�าให้เรื่องราวตาย แต่การตั้งค�าถาม
อาจจะเสี่ยงต่อความศักดิ์สิทธิ์ แต่เสรีไทยไม่ต้องการความศักดิ์สิทธิ์อยู่
แล้วในพื้นที่ของความทรงจ�า การตั้งค�าถามจึงเป็นส่วนที่ดีที่สุด ภายใต้
โลกของทางวิชาการเราพยายามท�าให้นายปรีดี พนมยงค์ เป็นสามัญชน
ที่สุด เราพยายามท�าให้เขาเป็นนายปรีดีเท่านั้น เพราะหากเราท�าให้เขา
เป็นเทพอย่างเช่นอนุสาวรีย์ปรีดี พนมยงค์ ที่อยู่ข้างหน้าตึกโดม ผมต้อง
บ่มเพาะนักศึกษาของผมว่า ไม่ต้องไปจุดธูปเซ่นไหว้ดอกไม้ที่อนุสาวรีย์
นายปรีดี เพราะนายปรีดีไม่ใช่ผีสางเทวดา แต่นายปรีดีคือคนที่สร้าง
มหาวิทยาลัยแห่งนี้ คนที่ท�าอย่างนี้ได้ผมคิดว่าจิตใจของเราต้องท�าลาย
ความศักดิ์สิทธิ์ในทุกเรื่อง และเราก็จะท�าให้เสรีไทยกลายเป็นส่วนหนึ่ง
ของชีวิตของเรา เป็นความรักที่เราวิพากษ์ วิจารณ์ได้ ขอบคุณครับ

อาจารย์วิภา ดาวมณี
 อาจารย์ธ�ารงศักดิ์ตั้งค�าถามมากมาย และมีค�าเด่นๆ ซึ่งดิฉันจะ
ขออนญุาตสรปุว่า ท่านอาจารย์พดูถงึตัง้แต่เรือ่งพืน้ทีใ่นทางประวตัศิาสตร์
เสรไีทย จนกระทัง่ถงึชวีติทีเ่ป็นปัจเจกของเสรไีทยแต่ละท่าน สิง่ทีส่�าคญั
คือถามว่าเสรีไทยได้รับการดูแลอย่างพอเพียงหรือไม่ เสรีไทยเป็นขั้ว
ตรงข้ามกบักองทพัไทยหรอืเปล่า หรอืว่าเรายงัไม่มทีีย่นืทางประวตัศิาสตร์
ให้กับเสรีไทยอย่างเพียงพอไหม ในฐานะผู้ชนะ ผู้ชนะในสงครามระดับ
ชาตแิต่กลบัไม่อยูใ่นใจของคนในสงัคม และทีส่�าคญัในอนาคตเราต้องการ
อดุมการณ์ของเสรไีทย เพือ่สร้างความร่วมมอืในระดบัอาเซยีนได้อย่างไร 
หรือเราจะเข้าใจเสรีไทยในลักษณะของแนวชาตินิยม และเหล่านี้ล้วนมี
ค�าถามแล้วก็ท่านอยากจะให้เยาวชนของเราพยายามตั้งค�าถามกับสิ่ง
เหล่านี้ด้วยใช่ไหม รวมถึงสิ่งที่เป็นสัญลักษณ์ต่างๆ ว่าเราใช้สัญลักษณ์
เหล่านี้อย่างเป็นประโยชน์ อย่างเป็นคุณต่อสังคมหรือไม่ 
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 ล�าดับต่อไปท่านอาจารย์ธเนศ คงจะมีค�าตอบอยู่บ้าง เพราะว่า
อาจารย์ธ�ารงค์ศักดิ์ตั้งค�าถามเอาไว้เยอะแล้ว

ศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ
 นมัสการพระคุณเจ้า ท่านผู้อาวุโส 
ท่านผูม้เีกยีรต ิ และกน็กัศกึษาทกุท่านครบั 
ก่อนอื่นต้องขอชื่นชม อาจารย์ธ�ารงศักดิ์ 
ผมคดิว่าอาจารย์เป็นนกัประวตัศิาสตร์ไทย
รุ ่นใหม่ที่ท ้าทายที่สุด และการท้าทาย
ทุกครัง้สนกุ ชวนคดิ ผมฟังผมกค็ดิไปเรือ่ย 
เลยเอามาคุยต่อด้วยกัน แต่ว่าดูหัวข้อแล้ว 
ผมว่าอาจารย์ธ�ารงศกัดิไ์ม่ได้พดูตามหวัข้อ

ที่ตั้งไว้ ความหลากหลายของขบวนการเสรีไทยเพื่อจุดหมายเดียวกัน 
รวมๆ กนัอยูใ่นนัน้ แต่ว่าผมไม่รูจ้ะตอบได้ไหมว่ายงัไง จรงิๆ กพ็ดูเรือ่งความ
หลากหลายแต่ดูซิว่าตอบโจทย์อะไรได้บ้าง ผมติดใจที่อาจารย์ธ�ารงศักดิ์
ตัง้ค�าถามเรือ่งว่าประวตัศิาสตร์เสรไีทยนัน้ มคีวามหมายไหม มตีวัตนไหม 
มีอะไรต่างๆ ไหม คือเท่าที่ดูจากความรับรู้จากการปฏิบัติจริงๆ ตอนนี้ก็
มีน้อยถ้าเทียบกับอย่างอื่น อันนี้เราคงพอจะเดาได้ การอธิบายต่อค�าถาม
ทีว่่าท�าไมต้องเป็นอย่างนัน้ ผมคดิว่าเราต้องช่วยกนัตอบกค็งไม่ใช่เฉพาะ
นักประวัติศาสตร์หรือนักวิชาการเท่านั้นที่เป็นคนตอบ คือผมคิดว่า
นักวชิาการหรอืนักประวตัศิาสตร์รวมทัง้นกัรฐัศาสตร์ด้วย สิง่ทีเ่ราท�ากค็อื
การรวบรวมจดัระดบัความรู ้หรอืการเปลีย่นแปลงต่างๆ ให้เป็นระบบเท่านัน้
เอง และน�าเสนอต่อสาธารณชนรวมถงึผูม้ส่ีวนร่วมในการทีจ่ะเปลีย่นแปลง 
หรอืท�าความรูอ้ะไรต่างๆ เหล่านีใ้ห้มผีล จรงิๆ ต้องเป็นผูท้ีม่อี�านาจถ้าพดู
ตรงๆ ต้องมอี�านาจหน้าทีม่สีถาบนัมหีน่วยงาน นกัวชิาการพดูได้แต่ว่าจะไม่
เกิดผล พูดจนตายถ้าไม่มีคนเอาไปท�าก็ได้เท่านี้ เพราะฉะนั้นผมคิดว่า
ส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์เสรีไทยหรือค�าถามที่อาจารย์ธ�ารงศักดิ์ตั้งไว้ 
หลายอย่างผมคิดว่าถ้าช่วยกันหาค�าตอบหรือถ้าจะถามต่อไปจนกว่าจะ
หาลู ่ทางที่ออกไปปฏิบัติได้ ผมคิดว่าค�าตอบนั้นก็จะไปคลี่คลายเอง
ประวตัศิาสตร์หายไปหรอืถกูเลอืนไป หรอืว่าไม่มคีวามหมายท�าให้กลบัมา
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มีความหมายและผมคิดว่าไม่ใช่แค่เรื่องเสรีไทยเท่านั้น ผมถือวิสาสะ
ตั้งทฤษฎีตัวเองขึ้นมาว่า ในที่สุดแล้วประวัติศาสตร์ที่มีความหมาย 
ประวัติศาสตร์ที่สามารถถ่ายทอดรับรู้เข้าใจโดยคนปัจจุบันได้ คนรุ่น
ปัจจุบันนี้รับรู้ไหม ตีความได้ไหม เข้าใจไหมและเอาไปต่อยอดได้ไหม 
นั่นคือสิ่งที่ผมคิดว่าความส�าคัญอยู่ตรงนี้ มากกว่าการไปเถียงกันแล้วก็
จบอยู่ตรงว่า ๕๐๐ ปีที่แล้วเราพูดประโยชน์นี้จริงไหม เราใช้สระอะ หรือ
สระอิ ผมยอมแพ้ผมไม่เถียง ใครอยากเถียงก็เถียงไปมีประโยชน์ในแง่
ของความรู้ แต่เนื่องจากผมคิดว่าโดยความชอบประวัติศาสตร์ของผมอยู่
ที่ว่าต้องเป็นการเมืองปัจจุบัน คือการเมืองร่วมสมัย ถ้าไม่มีการเมือง
ร่วมสมัยอยู่ประวัติศาสตร์อันนั้นผมคงไม่อยากใช้ เพราะฉะนั้นพูดเรื่อง
เสรีไทยมคิดว่าทุกท่านก็คงได้ฟังแล้วเรื่องรายละเอียดของขบวนการ
เรื่องการเปิดตัวบุคคลต่างๆ ผมก็ขออนุญาตผ่านเลย คิดว่าน่าจะเป็น
ประเด็นใหม่ อย่างเช่น อาจารย์สรศักดิ์เป็นอาจารย์อยู่โรงเรียนนายร้อย
พระจุลจอมเกล้า เรื่องประวัติศาสตร์นี้ อาจารย์ท�าวิทยานิพนธ์เรื่อง
ขบวนการเสรีไทยเสนอข้อคิดใหม่บอกว่า ขบวนการเสรีไทยนั้นส่วนใหญ่
เราจะพูดกันเรื่องขบวนการต่อต้านญี่ปุ่น และก็รักษาเอกราช ท�าให้สนธิ
สญัญาอะไรต่างๆ กบัสหรฐัไม่เป็นผล อนันัน้มนักจ็รงิ แต่อาจารย์สรศกัดิ์
บอกความจริงด้านหนึ่งที่ส�าคัญก็คือ การเกิดการต่อสู้ของขบวนการ
เมอืงไทยในประเทศไทย ก่อนเกดิขบวนการเสรไีทยและหลงัเกดิขบวนการ
เสรีไทย ผมคิดว่าประเด็นที่อาจารย์สรศักดิ์เสนอ ผมชอบมาก เพราะว่า
เห็นแล้วท�าให้เข้าใจ แล้วก็เลยมาช่วยตอบประเด็นที่อาจารย์ธ�ารงศักดิ์
เป็นผูถ้ามทิง้ไว้ว่า ท�าไมจนถงึบดันีป้ระวตัศิาสตร์เสรไีทย หรอืตวัตนของ
เสรไีทยมนัหายไปไหน ผมคดิว่าค�าตอบคอืการเปลีย่นแปลงทางการเมอืง
ในประเทศหลังจากที่ยุติสงครามไปแล้ว เกิดอะไรขึ้นกับการเมืองไทย 
อันนั้นคือตัวที่ท�าให้อนุสาวรีย์ของเสรีไทยมีความหมายหรือว่า Grand 
ใหญ่หรือไม่ใหญ่อะไรต่างๆ ขึ้นอยู่กับ ๗-๘ ปี หลังจากนั้น นี่ยังไม่ถึง 
๗-๘ ปี ด้วยซ�้า หลังจากสงครามยุติจนถึง พ.ศ. ๒๔๙๐ ผมคิดว่า
ประวตัศิาสตร์ถกูเปลีย่นหน้า เมือ่ ๘ พฤศจกิายน พ.ศ. ๒๔๙๐ เขาเรยีกว่า
เป็นโครงการเริม่ต้นของกจิสดุท้ายของขบวนการเสรไีทยในประวตัศิาสตร์
และบทบาททางการเมอืงไทย ถ้าจะพดูเรือ่งความหลากหลายและมองใน
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แง่ของความเชือ่มโยงกบัขบวนการเสรไีทย เรารูว่้าขบวนการเสรไีทยนัน้
ประกอบด้วยหลายกลุ่ม กลุ่มในประเทศ กลุ่มนอกประเทศ กลุ่มนอก
ประเทศมีทั้งสายอเมริกา สายยุโรปต่างๆ สายในประเทศมีทั้งฝ่ายของ
อาจารย์ปรดี ี และฝ่ายของนกัการเมอืง กลุม่ผูน้�าท้องถิน่ต่างๆ ขบวนการ
ใหญ่อาจารย์ปรีดีเป็นศูนย์กลาง แต่ว่าจริงๆ แล้วพัฒนาการของกลุ่ม
การเมืองในประเทศนั้นเกิดขึ้นก่อนที่จะตั้งขบวนการเสรีไทยอย่างเป็น
ทางการ และกลุ่มที่น่าสนใจก็คือกลุ่มผู้น�าไทยอีสานซึ่งที่เรารู้จักกันก็คือ
อดีต ๔ รัฐมนตรี นายเตียง ศิริขันธ์ นายทองอินทร์ ภูริพัฒน์ นายถวิล 
อุดล นายจ�าลอง ดาวเรือง อะไรต่างๆ คือกลุ่มนั้นเคลื่อนไหวรวมตัวกัน 
พูดง่ายๆ ว่ามีบทบาทการเมืองก่อนสงครามโลก ก่อนที่จะเกิดขบวนการ
ต่างๆ นั้น ถ้าโยงกลับไปต้องพูดว่าตั้งแต่เปลี่ยนแปลงการปกครอง 
๒๔ มิถุนยน พ.ศ. ๒๔๗๕ เป็นต้นมา ผมคิดว่าผู้น�าการเมืองที่ผ่านการ
รบัเลอืกตัง้แล้วมามบีทบาทในรฐัสภา ในระบอบประชาธปิไตยในตอนนัน้ 
กลุม่ทีน่่าสนใจจรงิๆ ส่วนใหญ่กน่็าสนใจทัง้นัน้เลยเทยีบกบัรฐัสภา การลง
สมัครผู้แทนหลัง พ.ศ. ๒๕๐๐ มา ผมคิดว่าตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๗๕ และ 
๒๔๗๗ ช่วงแรกยังไม่ได้มีบทบาทมากเท่าไหร่ ยังเป็นสภาประเภท ๑ 
คือแต่งตั้งเป็นส่วนใหญ่บทบาทของ สส. ในการควบคุมการด�าเนิน
นโยบายผลักดันกันเปลี่ยนแปลงนั้นมีครบถ้วน เรียกว่าข้อกล่าวหาซึ่ง
ปัจจุบันนี้ที่เราได้ยินเรื่องนักการเมืองคอรัปชั่น นักการเมืองไร้ศีลธรรม 
ซื้อเสียงขายเสียงที่ได้ยินกันมาตลอดในรอบประมาณ ๓๐ ปีคือหลัง 
พ.ศ. ๒๕๐๐ มา แต่ช่วงก่อนสงครามโลกครั้งที่ ๒ เราจะพูดอย่างนั้น
ไม่ได้เลย ผมคดิว่าสภาผูแ้ทนราษฎรสยาม ตอนนัน้ยงัไม่เปลีย่นชือ่ประเทศ 
ต้องถือว่าเป็นสภาผู้แทนราษฎรที่มีคุณภาพติดระดับถ้าเทียบได้ ซึ่งก็
เทียบยากเพราะว่าประเทศเหล่านี้แถวนี้เป็นอาณานิคม อย่าลืมมี
ประเทศสยามตอนนั้นที่เป็นเอกราช ก่อนสงครามโลกครั้งที่ ๒ เพราะ
ฉะนั้นเราต้องถือว่าเป็นประเทศที่เด่นมากในตอนนั้น เมื่อเกิดวิกฤต
สงครามโลกเกิดขึ้น แน่นอนว่ากลุ่มการเมืองที่มีฐานของการเคลื่อนไหว
ก็มีบทบาทอยู่แล้ว คือกลุ่มทางอีสานเขาก็รวมตัวกันจัดตั้งขึ้น กลุ่มที่
เรียกว่าคณะกู้ชาติต่างๆ ก็เริ่มก่อนที่จะมาร่วมตัวกันกับคณะเสรีไทย 
อันนี้เป็นความหลากหลาย ความหลากหลายผู้น�าเหล่านั้นมีฐานมวลชน 
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อันนี้ผมคิดว่าประชาธิปไตยที่อยู่นี้ เราต้องมาอธิบายกันว่าเราจะต้อง
ยดึโยงการเลอืกตัง้จะต้องน�าไปสูป่ระชาชน ไม่ใช่การสรรหาแต่งตัง้ในรอบ 
๔ – ๕ ปีที่ผ่านมา เราก็ยังวนเวียนอยู่ในปัญหานี้แต่ว่าหลัง ๒๔ มิถุนายน 
จนถึงสงครามโลกนั้น ปัญหานี้ได้รับการคลี่คลาย คือพูดง่ายๆ ว่าเรามี
รัฐสภาที่มีการแต่งตั้งโดยคณะราษฎรแล้วก็ในหลวงแต่งตั้งผ่านคณะ
ราษฎร ในช่วงแรกสภามีการเลือกตั้งก็มีสองแบบ แต่ว่าทั้งสองแบบนี้
อย่างน้อยสุดก็มีหัวข้อความโยงใย รู้ว่าตัวเองเป็นใครเป็นตัวแทนของ
ราษฎรของประชาชนชัดเจนมาก อันนี้ผมคิดว่าความหลากหลายทาง
คณุภาพ ความสามารถของกลุม่การเมอืง ทีป่ระกอบกนัขึน้ในช่วงเสรไีทย
เป็นพลังซึ่งแทบจะเรียกรวมๆ ไป ก็คือพลังการเมืองไทยประชาธิปไตย 
ที่นี้การเกิดขึ้นของเสรีไทยก็เกิดขึ้นมาโดยบริบทโลก ตอนนั้นเราก็ทราบ 
คอืเกดิสงครามโลกครัง้ที ่๒ จากยโุรปมาถงึเอเชยี แล้วกเ็ข้าไปทกุหนแห่ง 
ผมอยากจะตั้งข้อสังเกตว่า การเกิดขึ้นของสงครามโลกครั้งที่ ๑ และ
ครั้งที ่ ๒ ท�าให้เกดิลกัษณะอนัหนึง่คอืว่า น�าการเปลีย่นแปลงขนานใหญ่ 
เปลีย่นแปลงทางสงัคม เปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิ และแน่นอนโครงสร้าง
ทางการเมืองก็เปลี่ยนด้วย เกือบจะทุกประเทศต้องได้รับผลสะเทือน
ไม่มากก็น้อย อย่างในยุโรปมีคนไปศึกษาว่าสงครามโลกครั้งที่ ๑ นั้น 
เป็นสงครามทีล่กูหลานของพวก Eric พวกชนชัน้น�าในยโุรปเข้าสูส่งคราม
และตายจริงๆ มากที่สุดในประวัติการณ์ คือไม่เคยเห็นแบบนั้นมาก่อน 
เพราะว่าตอนนัน้ทกุคนมหีน้าทีแ่ละทกุคนกร็กัชาตทิัง้นัน้ กเ็ข้าสูส่งคราม
ทุกคน ตอนนั้นไม่มีใครรู้ว่ายุทธวิธีรบ ยุทธภูมิที่ใช้คือกับดักที่คร่าชีวิต 
ที่ตายไม่ได้ถูกระเบิดอย่างเดียว แต่ตายด้วยเชื้อโรค ตายด้วยยุทธวิธี
ของตัวเอง ของฝ่ายตรงข้ามต่างๆ เหตุหนึ่งที่ยุโรปมีการเปลี่ยนแปลง
โครงสร้าง เปลี่ยนชนชั้นใหม่ กลุ ่มผู ้คนรุ ่นใหม่ขึ้นมาคือการเมือง
ประชาธิปไตยของยุโรป สังเกตดูหลังสงครามโลกครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒ 
จะน�าไปสู่การเท่าเทียมกันมีความเสมอภาค ผมคิดว่าลูกหลานพวก
ขุนนาง พวกมีระดับตายกันหมด เพราะคนที่เหลือก็โตกันมาใหม่กับ
พวกชนชั้นล่าง ชนชั้นกลาง แค่นั้นเอง ซึ่งตัวอย่างนี้ ผมคิดว่าถ้าเอามา
ใช้กับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสยาม ในเมืองไทยของเรา จะอธิบาย
ได้เลยว่าผลสะเทือนทางสงคราม ที่คนอื่นเขาได้รับในการไปเปลี่ยน
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โครงสร้างชนชั้นของเก่าถูกท�าลายไปด้วยธรรมชาติ ด้วยสงคราม 
แต่สิ่งเหล่านี้ไม่เกิดขึ้นกับสังคมและโครงสร้างสยามมากเท่ากับที่อื่นๆ 
ตรงกันข้ามของสยามปรากฏว่า ชนชั้นน�าอยู่เกือบครบถ้วน แล้วกลับมี
ความมัง่คงมากขึน้กว่าทีอ่ืน่ ทีอ่ืน่บ้านเขาหลงัสงครามโลกครัง้ที ่๒ จงึได้
เอกราช อนิโดเนยีเซยีประกาศเอกราช อนิเดยีประกาศเอกราช เวยีดนาม
ประกาศเอกราชไปทั่วหมด ตั้งแต่ ค.ศ. ๑๙๔๗ – ๑๙๔๙ บางประเทศ
ต้องการเอกราช ต้องสู้ สู้แล้วก็ตายกัน ต้องปรับฐานกันใหม่ คือไม่มี
ความเป็นเอกภาพ ศนูย์กลางของประเทศไม่ม ี แต่ถ้าเทยีบกบัประเทศไทย
สยาม ศูนย์กลางยังแข็งอยู่ และคนที่เข้าสู่ศูนย์กลางก็ยังเป็นคนรุ่น Eric 
รุ่นชนชั้นน�าที่มาตั้งแต่ ๒๔ มิถุนายน หรือก่อน ๒๔ มิถุนายนไปอีก 
พระยาศรวีสิารวาจาอยูก่บัรชักาลที ่๗ อยูก่นัจนถงึรชักาลต่อๆ มา รฐับาล 
ม.ร.ว.เสนีย์ ปราโมช หลังสงครามก็ขึ้นมาเอง เป็นการสืบทอด Eric ที่
ยาวนานมาก ทั้งหมดนี้แปลว่าอะไร แปลกันง่ายๆ ก็คือว่าพลังอนุรักษ์
นิยมในการเมืองไทยนั้นเข้มข้น แน่นเหนียว ยึดยาว ยาวเหยียด ยั่งยืน 
กว่าที่อื่นในโลก ผมไม่เคยคิดมาก่อนเรื่องนี้คิดว่ายังไม่มีการท�าข้อมูล 
แต่ถ้าใครอยากท�าวจิยัผมจะเป็นทีป่รกึษาให้ ผมคดิว่าใกล้เคยีง เพราะดู
รายชื่อรัฐมนตรีแต่ละยุคที่ตั้งมาตั้งแต่สมัยก่อนสงคราม มีแต่พระยา
ทั้งนั้นเลย มีแต่คนอายุแก่ทั้งนั้น พวกนี้ขอโทษท่านต้องปูเสื่อมาท�างาน 
คณะราษฎรรุ่นอาจารย์ปรีดีอายุ ๓๐ ต้นๆ ทั้งนั้น แต่หลังสงครามเชื่อ
ไหมรัฐมนตรีแก่ทั้งนั้น ไม่มีแล้วที่จะเป็นรุ่นใหม่ อันนี้เป็นพลังอันหนึ่งที่
อธิบายได้ว่าท�าไมรัฐประหาร ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๙๐ จึงเกิดขึ้นได้
ง่ายและประสบความส�าเร็จ สามารถพลิกประวัติศาสตร์ ของ ๒๔ มิถุนา 
ผมคิดว่า ๘ พฤศจิกายน เป็นการ Counter – Revolution หมายถึงการ
ปฏปัิกษ์ปฏวิตั ิ คอืเป็นการปฏวิตัทิีถ่อยหลงัเข้าคลอง เมือ่เทยีบกบัปฏวิตัิ 
๒๔ มิถุนายนของคณะราษฎร ได้ เพราะว่าพอ ๒๔ มิถุนายน ตั้งสิ่งที่
อาจารย์ปรีดีเรียกว่าระบบราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญที่เป็นของ
ประชาชน
 ตอนนั้นก็คือว่าอ�านาจราชาธิปไตยกับอ�านาจประชาธิปไตยยัง
ขับเคี่ยวกันอยู่ มันยังกล�้ากึ่งกันอยู่ฝ่ายคณะราษฎรยึดอ�านาจได้จริง 
แต่ว่าต้องประนีประนอมอย่างที่ใช้ค�าว่าเป็นการปฏิวัติที่ไม่นองเลือด 
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แสดงว่าทุกอย่างต้องอยู่คงเดิม จะอยู่ให้ได้ก็ต้องประนีประนอมกัน 
การประนีประนอมผลก็คือพระยามโนปกรณ์นิติธาดายึดอ�านาจปิดสภา 
และก็มีการยึดอ�านาจกลับมา ตอนหลังจากจอมพล ป. พิบูลสงครามมา
แล้ว ระบอบราชาธปิไตยหมดโอกาสประชาธปิไตยทีเ่ป็นของคณะราษฎร
จริงๆ ผมคิดว่าจากช่วงจอมพล ป. มาจนถึงสงครามโลกครั้งที่ ๒ 
เรียกได้ว่ามีการสถาปนาค่อนข้างจะเต็มที่ ดังนั้นระบบประชาธิปไตย
ที่ต่อท้ายด้วยค�าว่ามีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขไม่เคยใช้ ค�านี้เรียกกัน
ภายหลังจากมีการรัฐประหารเข้าสู ่ร่างรัฐธรรมนูญ รัฐธรรมนูญใหม่
เกิดขึ้น พ.ศ. ๒๔๙๒ ตอนนี้ที่ระบอบประชาธิปไตยจะเปลี่ยนมาใช้เป็น
ประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข แล้วฐานะของสถาบัน
พระมหากษัตริย ์ก็ถูกดึงกลับขึ้นมารวมทั้งตั้งสภาองคมนตรีต่างๆ 
มาจนถึงปัจจุบัน เป็นการรื้อฟื้นกลับไปสู่ระบอบราชาธิปไตย ก็คือท�าให้
ประชาธิปไตยอยู่ภายใต้ราชาธิปไตยอีกทีหนึ่ง ผมคิดว่าเป็นช่วงเปลี่ยน
ผ่านหลงัสงครามทีส่�าคญัมาก เพราะว่าในตอนนัน้ฝ่ายเสรไีทย มทีัง้ก�าลงั
มีทั้งคนทั้งองค์ความรู้ต่างๆ การที่อาจารย์ปรีดีเสนอให้ตอนนั้นรัฐบาล
คุณควง อภัยวงศ์ ว่าเปลี่ยนรัฐธรรมนูญคือร่างรัฐธรรมนูญใหม่ พ.ศ. 
๒๔๘๙ เพือ่ให้เข้ากบัการเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ในตอนนัน้ คอืเลกิบททีว่่า
ห้ามเชือ้พระวงศ์เล่นการเมอืง ห้ามกดีกัน้ต่างๆ คอืท�าให้เป็นประชาธปิไตย
เต็มรูปแบบ รวมทั้งให้มีสองสภาจากสภาผู้แทนสภาเดียวให้มีสองสภา
คือ สภาสูงคือวุฒิสภา และทั้งสองสภาก็จะเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน 
หมวดเฉพาะกาลที่ใช้ตั้งแต่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๗๕ และต่อออกมา
อีก ๑๐ ปี ซึ่งจะมีต่อไป ถ้าไม่ยกเลิก แต่ พ.ศ. ๒๔๘๙ ก็ยกเลิกหมด 
ถ้าไม่มีการท�ารัฐประหาร ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๙๐ แล้ว รัฐธรรมนูญ 
พ.ศ. ๒๔๘๙ ใช้ต่อ ประชาธปิไตยของไทยนีจ้ะเข้าสูร่ะบอบประชาธปิไตย
โดยสมบูรณ์ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๘๙ มาจนปัจจุบัน เพราะฉะนั้นการตีกัน 
การทะเลาะกนั สิง่ทีเ่ราเจอกนัตอนนีน่้าจะไม่ม ีแล้วรฐัประหารอกี ๑๐ ครัง้ 
หน้าจะไม่เกิดขึ้น เพราะกองทัพก็จะไม่มีบทบาทมาก บทบาทก็จะต้อง
อยู่ภายใต้การปกครองของรัฐบาล
 พลเรือนที่มาจากการเลือกตั้งเข้าสู ่ความเป็นมาตรฐานสากล 
ทีเ่ป็นอยูต่อนนีท้ีเ่กดิการต้องตรีนัฟันแทงกนั กเ็พราะว่าหลงัสงครามโลก
พลังประชาธิปไตยที่เกิดขึ้น ฐานมวลชนก็ยังไม่เข้มแข็งโครงสร้างทาง
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เศรษฐกจิทางสงัคมกย็งัไม่เป็นรปูเป็นร่างอะไร ความเข้าใจเรือ่งรฐัธรรมนญู
ต่างๆ นัน้ยงัไม่ได้กว้างขว้างแน่ชดัเหมอืนในปัจจบุนั แต่ถ้าเราท�าได้อย่าง 
พ.ศ. ๒๔๘๙ ผมคิดว่าประเทศสยามจะเป็นประเทศเดียวในเอเชียที่จะมี
ระบอบประชาธิปไตยที่มั่นคงที่สุด และถ้าเป็นอย่างนั้นก็หวังว่าระบบ
เศรษฐกจิของเราน่าจะต้องดกีว่าทีเ่ป็นอยูต่รงนี ้ อกีประเดน็หนึง่ทีส่�าคญั
มาก คือกลุ่ม อย่างตอนนี้ผมคิดว่าปัญหาที่ทุกคนเห็นแล้วว่าการบริหาร
บ้านเมือง ระบบการเมืองของเราที่พูดว่าไม่มีประสิทธิภาพ มีคอรัปชั่น
อะไรต่างๆ เหล่านี้ เพราะการควบคุมจากท้องถิ่นจากประชาชนนั้นท�า
ไม่ได้อย่างเต็มที่ เรามีการกระจายอ�านาจตอนนี้แต่กระจายแล้วเงินก็ยัง
ไม่ไป ยังอยู่ในส่วนกลางต่างๆ หรือมีเงินก็ไม่มีหน้าที่ ไม่มีเรื่องราวให้
เขาท�าอะไรต่างๆ เพระฉะนั้นเขาก็สร้างแต่ถนน ขุดไปแล้วก็ท�าถนนอยู่
อย่างนั้น แน่นอนต้องโกงกันไปโกงกันมา เรื่องเหล่านี้ผมคิดว่ากลุ่มของ
นายทองอินทร์ ภูริพัฒน์ นายเตียง ศิริขันธ์ กลุ่มนักการเมืองอีสาน 
ที่รวมตัวกันขึ้นมาตอนนั้นแล้วตั้งเป็นพรรคสหชีพหลังสงครามโลก
สงบลง พรรคสหชีพเสนอนโยบายทุกอย่างที่เราพูดกันในปัจจุบันนี้ต้อง
กระจายอ�านาจ ราษฎรต้องเป็นคนควบคุมรัฐบาล รัฐบาลต้องมาจาก
ประชาชนทกุอย่างอยูท่ีน่ีห่มดเลย เขาพดูชดัเจนไม่ใช่เรือ่งใหม่ ไม่ใช่เรือ่ง
ที่คนไทยไม่รู้ ใครที่บอกว่าคนไทยเลือกประชาคมไม่ได้ ผมว่าคนนั้น
ไม่รู้เรื่อง คุณไปอ่านประวัติศาสตร์ก่อน ไปดูของจริงก่อน เกิดอะไรขึ้น
กับเมืองไทยเขาเลือกมาก่อนแล้ว ไปอ่านจากรายงานการประชุมสภา 
พระยาพหลพลพยหุเสนาถกูพระยาวสิารฯ ท�าการโหวตไม่ไว้วางใจ ๒ ครัง้ 
พระยาพหลฯ ลาออก ผมไปอ่านเอกสารซาบซึ้งมาก พระยาพหลฯ บอก
อย่างนี้ต้องลาออก เป็นสิทธิของราษฎรท่านใช้ค�าว่าสิทธิราษฎรตอนนั้น 
ยู.เอ็น. ยังไม่ได้ประกาศเรื่องสิทธิมนุษยชนออกมา นายกรัฐมนตรีของ
ไทยคนที่ ๒ บอกเลยว่ารัฐบาลแพ้แล้วต้องลาออก เพราะนี่เป็นสิทธิของ
ราษฎรและรฐับาลเป็นตวัแทนอ�านาจรฐั ต้องรกัษาความมัน่คงทีเ่ป็นของ
ราษฎร พระยาพหลฯ พูดชัดเลยว่าเราต้องเคารพหลักการ ท่านไม่ได้ใช้
ค�าบรรยายฟุ่มเฟือย แต่พูดตรงเลยว่าที่ท�าเพราะอะไร เพราะนี่คือเสียง
ของราษฎร นี่คือผลประโยชน์ของประชาชน เราต้องท�าตาม รัฐบาลอยู่
ท�าไมถ้าประชาชนเขาไม่ให้ความไว้วางใจ ไม่ต้องมาตะแบงกนัไป ตะแบง
กนัมา ถ้าใครบอกว่าประชาชนไทยไม่รูเ้รือ่งประชาธปิไตย โดยเฉพาะทีเ่ป็น
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นักการเมืองอยู่ในเวลานี้ ถ้าพูดอย่างนั้นแล้วผมเชื่อว่าเป็นนักการเมืองที่
ไม่รู้เรื่องประชาธิปไตย แปลว่าอะไร
 ผมได้มีโอกาสศึกษาเรื่องภาคใต้ด้วย ได้ท�าประวัติศาสตร์ช่วงนี้ 
ช่วงที่เกิดสิ่งที่เรียกว่าประชุมเพลิงแล้วตอนนั้นจวนจะเผาแล้ว เผาเลย
นะพอหลังจาก ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๙๐ เพลิงของภาคใต้เริ่มตั้งแต่
หลัง พ.ศ. ๒๔๙๐ มา แต่ที่แบ่งแยกดินแดนตอนนั้น เขาจับหะยีสุหลง
ไม่ใช่ข้อหาแบ่งแยกดนิแดน แต่เป็นข้อหากบฏ แล้วต้องเปลีย่น เพราะว่า
หลักฐานไม่ครบ ก็กลายเป็นว่าดูถูกรัฐบาลไทยอะไรต่างๆ ไปอ่านดูเป็น
เรื่องตลกมาก นักการเมือง กลุ่มการเมืองที่ถูกข้อหาแบ่งแยกดินแดน 
คือกลุ่มนักการเมืองอีสาน พวกขุนอะไรต่างๆ ก่อนนี้คือก่อนที่เขาจะไป
ช่วยลาวอิสระ ลาวรักชาติต่อสู้กับฝรั่งเศส พวกนั้นคิดถึงขั้นว่าไปช่วย
ปลดปล่อยลาวและเอาลาวรวมกันเป็นอีสาน แต่พอถูกฝ่ายตรงข้ามจับ 
กลับถูกฟ้องแบ่งแยกดินแดน คือเป็นเรื่องตลกเพราะว่าเขาไม่ได้มาแยก
เขาจะรวมดนิแดนเขาจะรวมลาวกบัอสีานเข้าด้วยกนั หลงัจากนัน้เชือ่ไหม 
พอภาคใต้เกดิเป็นเรือ่งขึน้มา เชือ่ไหมป้ายยีห้่อแบ่งแยกดนิแดนกถ็กูย้าย
ไปให้กับพวกภาคใต้ แล้วจากนั้นมาเราก็เรียกกลุ่มเคลื่อนไหวภาคใต้ว่า
แบ่งแยกดินแดนมาโดยตลอด ผมมีหลักฐานไปถามกับคนมาลายู มุสลิม
อะไรต่างๆ แต่ไม่ได้ถามเจ้าตวั เพราะเจ้าตวัอยูใ่นป่า ถามไม่ได้ แต่ถาม
คนที่พอรู้เรื่องว่าค�าว่าแบ่งแยกดินแดนในภาษามาลายูกับภาษายาวี
มีไหม เขาบอกว่าไม่ม ี เขาไม่เคยเรยีกตวัเองว่าแบ่งแยกดนิแดน และกไ็ม่
เคยมีศัพท์แบ่งแยกดินแดน เขาจะต่อสู้เพื่อดารุสสลาม เพื่ออะไรต่างๆ 
แต่ว่าเขาไม่ได้สู้เพื่อแบ่งแยกดินแดน เพราะฉะนั้นผมยืนยันว่าที่เราสู้นี้
เราเป็นผี รัฐบาลที่เป็นคนจุดเพลิงอันนี้คือรัฐบาลประชาธิปัตย์สมัย
คณุควง อภยัวงศ์ เป็นนายกรฐัมนตร ีตอนนัน้ส่งรฐัมนตรไีปจบัหะยสีหุลง
ต้น พ.ศ. ๒๔๙๑ ประวตัศิาสตร์ของเราไม่มใีครตัง้ใจบดิเบอืน แปลว่ากระแส
ของอ�านาจไปตคีวามเข้ากบัความต้องการความสะดวก และผลประโยชน์
ของกลุ่มที่อยู่ทั้งนั้น อันนี้ไม่ใช่เสรีไทยที่ไม่มีที่อยู่ ขบวนการเคลื่อนไหว
ของประชาชนซึ่งตั้งแต่นั้นมา ถ้าหากเขาได้ท�าต่อไปประชาธิปไตยที่
สมบูรณ์ประชาธิปไตยที่ประชาชนเป็นเจ้าของอ�านาจจริงๆ เกิดขึ้นแล้ว 
ท�าแล้ว ไม่ต้องมากระจายอ�านาจในตอนนี้ ตอนนี้กระจายไปก็กระจาย
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ไม่ออก เพราะว่ามนัตดิอยูต่รงนีใ้ช่ไหม คนทีก่ระจายไปไหนไม่ได้ อยูก่บั
ศูนย์กลางหมด แต่ในตอนนั้น นักการเมืองท้องถิ่นทุกที่เขาพร้อมที่จะ
ท�างาน และกท็�าอยูแ่ล้วด้วย แต่ว่าบรรดาพลงัแน่นเหนยีวขบวนการอนรุกัษ์
นิยมพลังเก่าทั้งหลาย พลังที่ประเทศอื่นเขาถูกกวาดด้วยสงครามโลกทั้ง 
๒ ครั้ง แต่ของเราไม่ได้ถูกกวาดไปไหนเลย อันนั้นคือตัวที่ท�าให้การเมือง
ไทยนับวันถอยหลังยืดยาวกับไปสู่อดีตที่ไม่มีอนาคต ขอบคุณครับ

อาจารย์วิภา ดาวมณี
 เป็นเรื่องที่ตื่นเต้นและน่ากลัวมากจริงๆ ว่าในประวัติศาสตร์ของ
ไทยจากเรื่องราวในอดีต เราสามารถเรียนรู้และศึกษาได้ครอบคลุมถึง
การเมือง ณ ปัจจุบันด้วย สิ่งที่ท่านอาจารย์ธเนศพูดไว้คือท่านมองว่า 
ณ วันนี้กลุ่มที่เป็นกลุ่มอนุรักษ์นิยมในยุคหนึ่งเราต้องศึกษาว่าขบวนการ
ที่จะเกิดขึ้นตั้งแต่ก่อนขบวนการเสรีไทยด้วยซ�้า และภายหลังจากนั้น
แล้วได้พวกอ�านาจ หรือกลุ่มการเมืองที่ด�ารงอยู่ไปอย่างไรโยงใยไปถึง
การปกครองที่เป็นระบอบประชาธิปไตย ที่จะต้องยึดโยงกับประชาชน
รวมทั้งการกระจายอ�านาจและอิทธิพลของกลุ่มอื่นๆ ด้วย ตอนนี้อาจารย์
ธ�ารงศักดิ์บอกว่าจะมีอะไรเพิ่มเต็มสักเล็กน้อย ขอเรียนเชิญ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธ�ารงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์
 เนื่องจากว่าอาจารย์ธเนศได้ขมายสิ่งที่ผมน�าเสนอไปต่อยอดเรา
เรียกว่าขมายนะไม่ใช่ขโมย ขมายเป็นศัพท์ที่ถูกสร้างขึ้นมา เพื่อบอกว่า
ความรู้เป็นเรื่องราวของการหยิบยืมกันได้ตลอดเวลา เราไม่เคยคิดเอง
หรอกนะครับ เราไม่ใช่คนที่จะอยู่ดีๆ คิดขึ้นมาได้ ดังนั้นการขมายคือ
ความรู้ที่เป็นสิ่งส�าคัญ เมื่ออาจารย์ธเนศขมายไปผมก็นั่งฟัง และผมก็
อยากขมายต่อ ก็คือเรื่องราวของเสรีไทยจะด�ารงอยู่ในปัจจุบันต่ออนาคต
ได้อย่างไร ในรอบที่แล้วผมเสนอว่า Peace เสรีภาพ แต่เมื่อฟังอาจารย์
ธเนศผมนึกออกอีกเรื่องหนึ่งที่มันส�าคัญต่อชีวิตในการหลอมรวมความ
หลากหลายของคนไทยมาก คือ เสรีไทยต้องยืนยันบน Democracy 
เพราะขบวนการเสรีไทยทั้งหมดคือขบวนการที่ปรับเปลี่ยนรัฐธรรมนูญ 
พ.ศ. ๒๔๘๙ ที่ล้มเลิกข้อจ�ากัดว่าบุคคลใดควรมีสิทธิทางการเมืองหรือ
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ไม่ออกไป นอกจากนั้นก็คือท�าให้สภาผู้แทนราษฎรของเราเป็น ๒ สภา 
แต่ทั้งสองสภามาจากการเลือกตั้งบนรากฐานอ�านาจของประชาชน 
Democracy ก็คือ การยืนยันว่าอ�านาจเป็นของประชาชนพูดง่ายๆ 
Democracy กบัระบบก่อนหน้านัน้ ประชาธปิไตย พ.ศ. ๒๔๗๕ ระบอบ
ก่อนหน้านัน้ทีเ่รารูจ้กัเรยีกว่าราชาธปิไตย หรอืว่าสมบรูณาญาสทิธริาชย์
ต่างกันอยู่แค่ประโยชน์เดียวเอง ว่าแนวความคิดรากฐานของมันต่างกัน
อยู่ว่า แผ่นดินนี้เป็นของใคร สมบูรณาญาสิทธิราชย์ และราชาธิปไตย
บอกว่าแผ่นดินนี้เป็นขององค์ หรือบุคคลหนึ่งซึ่งมีการสืบทอดทาง
สายเลือด แต่ Democracy บอกว่าแผ่นดินนี้เป็นของพวกเราทุกคน 
ต่างกันแค่นี้เอง แผ่นดินนี้เป็นของใครเป็นข้อถกเถียง ดังนั้นหากท�าให้
ขบวนการเสรีไทยเป็นขบวนการที่ยืนยันถึง Democracy อันว่าด้วยสิทธิ
ที่เสมอภาค ผมคิดว่าน่าสนใจนะสิทธิที่เสมอภาคและเสรีภาพ สิทธิที่
เสมอภาคที่นายปรีดี พนมยงค์ และคณะราษฎรพยายามท�าไว้ เช่น 
การเรียงล�าดับชื่อของบุคคลที่ไม่ใช่เรียงตามล�าดับยศถาบรรดาศักดิ์
อีกต่อไป ให้เรียงตามล�าดับตัวอักษร ก – ฮ ซึ่งตรงนี้ในปัจจุบันรู ้สึก
ธรรมดา แต่ในช่วง พ.ศ. ๒๔๗๕ นั้นที่มีสภาผู้แทนราษฎรครั้งแรกเรียง
ล�าดับตามยศถาบรรดาศักดิ์ ใครเป็นจอมพล มหาอมาตย์เอก ฯลฯ 
เพราะได้รับการประกาศแต่งตั้งไปแล้วจึงลืมเรื่องสิทธิเสรีภาพ ต่อมา
ต้องเรยีงล�าดบัใหม่ ดงันัน้สภาผูแ้ทนราษฎรของไทยในปัจจบุนัต้องเรยีง
ตามล�าดับตามตัวอักษร นั่นคือเขาเรียกสิทธิเสมอภาคซึ่งเราจะรู้สึกว่า
เป็นเรื่องธรรมดาในปัจจุบัน แต่นี่เป็นเรื่องส�าคัญมากท�าให้คนที่มียศถา
บรรดาศกัดิไ์ม่ได้มอีะไรมากไปกว่าเรา นอกจากนัน้เรือ่งของผูช้าย ผูห้ญงิ
คณะราษฎรท�าให้ผู้หญิงมีอ�านาจทางการเมืองเท่ากับผู้ชาย โดยการใช้
อายุเป็นเกณฑ์ ผู้หญิงไทยไม่เคยวี้ดว๊ายในประเด็นนี้เลยว่าคณะราษฎร
ให้อะไรกบัตวัเอง ดงันัน้ผมคดิว่าชวีติของเสรไีทยอยูก่บัปัจจบุนัและอนาคต
ได้คือ Peace and Democracy ขอบคุณครับ

อาจารย์วิภา ดาวมณี
 ล�าดับต่อไปขอเชิญวิทยากรจากกคนรุ ่นใหม่ เป็นผู ้สืบทอด
เจตนารมย์ในวงเสวนานี้ ขอเชิญคุณกษิดิศ อนันทนาธร
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นายกษิดิศ อนันทนาธร
 ท่านผู้เป็นเจ้าของอ�านาจสูงสุดของ
ประเทศทั้งหลายครับ ผมดีใจมากที่ได้รับ
โอกาสจากผู้จัดให้มาพูดในงานวันนี้ คือ 
เมื่อได้รับมอบหมายให้พูดในหัวข้อ “การ
หลอมความหลากหลายเพื่อจุดมุ ่งหมาย
เดียวกันของขบวนการเสรีไทย” เสร็จแล้ว
ผมก็มานั่งคิดว่าผมจะพูดเรื่องอะไรดีด้วย
ความเบาปัญญา ผมก็ไม่สามารถคิดแตก

ประเด็นแยกย่อยเหมือนท่านอาจารย์ทั้งสองได้ ผมก็เลย Save ตัวเอง
ด้วยการหาเรื่องเก่ามาพูด
 โดยผมจะพดูถงึเรือ่ง “การหลอมความหลากหลายเพือ่จดุมุง่หมาย
เดียวกันของขบวนการเสรีไทย” ผมก็ตั้งหัวข้อของผมมา ๖ หัวข้อคือ 
๑) ญี่ปุ่นเข้าครอง ๒)มองหัวอกไทย ๓)ร่วมกันต่อต้าน ๔) ผสานความ
หลากหลาย ๕) จุดมุ่งหมายเพื่อชาติ ๖) ประกาศสันติภาพไทย อันนี้เป็น
หัวข้อย่อยที่ผมจะพูดในยี่สิบนาทีที่ผมได้จากอาจารย์วิภานะครับ
 หัวข้อแรก ผมไปอ่านสามกรุงของกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ (พระ
ราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารัชนีแจ่มจรัส กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ หรือ
นามปากกา น.ม.ส.) แล้วมีวรรคหนึ่งของสามกรุงผมสะดุดใจมากเลยคือ
กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์โปรยไว้ในสามกรุงว่า
เก้าปี “ดีหนึ่ง” ได้ ครองดิน
   ญี่ปุ่นเข้าเมืองมลิน มากไล้
   คั่งคับทัพทางสินธุ์  ทางบก
   ยึดแหล่งแห่งเราได้ ดั่งแคว้นแดนเขาฯ
 “ดีหนึ่ง” คือ คณะราษฎรนะครับ โคลงบทนี้ท่านก็ฉายภาพให้ผม
เห็นว่าญี่ปุ่นเขามาเยอะขนาดไหน เสร็จแล้วท่านก็แต่งร่ายต่อไปให้อ่าน
แล้วก็สนุกดีเหมือนกันว่า
 “ประเทศไทยใจสทก ตกกระไดพลอยโจน โอนหฤทัยไปตาม 
ประกาศสงครามโฆษณา ว่าอเมริกาอังกฤษ เป็นอมิตรของไทย แต่ไชม
มหาราษฐ์ ไม่ประกาศสงคราม ตอบสยามสักค�า ท�าไม่รู้ไม่ชี้”



๖๘ ปี วันสันติภาพไทย46

 “ไชมมหาราษฐ์” คือสหรัฐอเมริกานะครับ ร่ายมาประมาณนี้ 
แล้วท่านก็มาลงบทสุดท้ายของหนังสือ สามกรุง ซึ่งแต่งจบในวันที่ 
๓๐ พฤษภาคมพ.ศ. ๒๔๘๗ระหว่างที่สงครามด�าเนินอยู่ ว่า
 “ใคร่ครวญส่วนปัจจุบัน อันบุคคลควรคะนึง ต่อไปถึงภายน่า ว่าที่
สุดยุทธแม้ ญี่ปุ่นแพ้สงคราม สยามจะผันฉันใด ใครสามารถก่อกู้ ใครรู้
ลู่ทางบ้าง ไทยจะเท้งเคว้งคว้าง ไขว่คว้าหาหน ไหนเอยฯ
 ซึ่งผมก็รู ้สึกว่ามันจะตรงอะไรกันพอดีกับหัวข้อที่ผมได้รับมอบ
หมายให้มาพูดนะครับ
 ถดัจากทีญ่ีปุ่น่บกุประเทศไทยแล้ว หวัข้อทีส่อง ผมกค็ดิว่าคนไทย
รู้สึกอย่างไร? ท�าไมต้องมีเสรีไทย? ผมก็เลยไปลองหาซื้อหนังสือเก่าๆ 
เกี่ยวกับเสรีไทยมาท�าการบ้าน
 โดยนิโคล สมิธ เขียนบันทึกในหนังสือสู่สยามประเทศใต้ดิน ของ
เขาว่าการะเวก ศรีวิจารณ์ผู้พลีชีพเพื่อชาติในการปฏิบัติงานเสรีไทย 
ต่อประเด็นนี้ว่าเราเป็นเอกราชมาตั้ง ๗๐๐ ปี เป็นไปไม่ได้ที่พลเมือง
ของเราจะทนแย็พ (ญี่ปุ่น) ไปได้นาน เขามีสติพอที่จะรู้ว่า จะเป็นนาย
ของตัวเองไม่ได้ถ้าประเทศถูกครองโดยต่างชาติคนไทยโกรธไม่ว่าชาติ
ใดที่เป็นภัยต่อเอกราชของเรา หม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช ก็พูดถึง
เรื่องท�านองนี้ว่าชาติเราไม่ได้เป็นเอกราชตั้ง ๗๐๐ ปี เมื่อตกเป็นทาส
ญี่ปุ่นอันนี้ก็น่าคิดกลับมาเป็นปัจจุบันที่อาจารย์ธ�ารงศักดิ์โยงประเด็น
ความคิดเรื่องชาตินิยมเรื่องเอกราชของเรา ว่าเราจะผ่านจะด�าเนินไป
อย่างไรในเมื่อเราจะเปิดอาเซียนอันนี้ก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจในขณะ
เดียวกันท่านอาจารย์ปรีดี พนมยงค์กล่าวถึงหัวอกของคนในประเทศว่า
ชาวไทยได้ทราบข่าวยอมจ�านนญี่ปุ ่นด้วยความตกตะลึง และพากัน
ยืนงงงันในถนนด้วยน�้าตานองอะไรประมาณนี้ครับ
 หัวข้อที่สำม ผมก็ดูต่อไปอีกว่าหลังจากที่ญี่ปุ่นบุกไทยแล้วหัวอก
เราเป็นอย่างไร แล้วเราท�าอะไรกนั ประเดน็ของผมกแ็ยกเป็นกำรก่อตัง้
เสรีไทยตามเอกสาร เราก็จะบอกว่าพอวันที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๘๔ 
ญี่ปุ่นบุกไทย อาจารย์ปรีดีกับพรรคพวกก็ตั้งคณะเสรีไทยขึ้นมาในบ้าน
ใช่ไหมครบั อนันีก้เ็ป็นสิง่ทีผ่มรูม้าโดยตลอด แต่ทีน่ีผ้มกไ็ปเจออกีประเดน็
หนึ่งของอาจารย์เสนีย์ ม.ร.ว.เสนีย์ ปราโมช เขียนในหนังสือชีวลิขิตว่า
ภายหลังสงครามทราบจากคุณควง อภัยวงศ์ ว่าญี่ปุ่นเข้าเมืองไทยแล้ว 
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ก�าลังปรึกษากับปรีดีและพรรคพวกว่าจะท�าอย่างไรดี ก็พอดีมีรายงาน
ประกาศเสรไีทยของปู ่(ปู ่คอื ม.ร.ว. เสนย์ีนะครบั) จากอเมรกิา ปรดีตีบเข่า
พูดว่า “อย่างนี้ใช้ได้” และคณะของปรีดีก็ได้จัดตั้งขบวนการเสรีไทย
ในประเทศด�าเนินการนับแต่นั้น
 อันนี้ผมก็มองว่าคือเสรีไทยเหมือนต่างคนต่างบันทึกไปแล้ว 
ถ้าเกิดเรามองว่าเขาเป็นองค์กรที่เป็นเนื้อเดียวกัน แต่ท�าไมเวลาผ่านไป
แล้วการบนัทกึถงึผดิกนัคนละขัว้ ในขณะทีฝ่่ายหนึง่บอกว่าภายในประเทศ
ตั้งก่อน อีกฝ่ายหนึ่งถึงบอกว่าตัวเองตั้งขึ้นก่อนแล้วค่อยตั้งตาม เรื่องนี้
ผมก็สุดปัญญาที่จะตอบได้ ก็ขอตั้งเป็นประเด็นค�าถามไว้ที่ผมเอามาถาม
ด้วยความไม่รู้จริงๆ
 ผมสงสัยว่าท�าไมต้องชื่อเสรีไทย อันนี้ผมก็ไม่ได้สงสัยเองอีกว่า 
ท�าไมต้องชื่อเสรีไทย ผมไปอ่านเจอในหนังสือชีวิตชั้นๆ ของ ม.จ.ภีศเดช 
รชัน ี ท่านเขยีนว่า “ผมไม่เห็นด้วยเลยกับการใช้ชื่อเช่นนี้” (คอืเสรไีทย) 
เพราะเท่ากับกลืนพวกคนไทยที่เป็นเสรี เพราะอยู่นอกประเทศ เป็นการ
ลดเกียรติและความส�าคัญของรัฐบาลไทยที่เป็นเสรี ซึ่ง ม.ร.ว.เสนีย์ 
ปราโมช ตั้งขึ้นที่อเมริกา กับท�าให้เกิดการไขว้เขวเพราะใช้ชื่อผิดๆ
 ผมก็ยังงงว่าชื่อเสรีไทยมันไม่ดีตรงไหน? ผิดอย่างไง? โดย
อาจารย์ปรีดีพูดถึงเรื่องนี้ว่าเมื่อองค์การในการรับใช้ชาติจ�าเป็นต้องมีขึ้น
ดังกล่าวแล้ว ก็จ�าเป็นจะต้องมีนามส�าหรับในการนี้ ม.ร.ว.เสนีย์ ปราโมช 
ซึ่งท�าหน้าที่เป็นผู้แทนของประชาชนชาวไทยอยู่ในต่างประเทศได้รับ
ความรบัรองตลอดมา กม็คีวามจ�าเป็นทีจ่ะต้องเรยีกองค์การและผูร่้วมงาน
ในต่างประเทศ ว่า เสรีไทย เพราะเวลานั้นต่างประเทศเข้าใจว่า
ประเทศไทยอยู่ภายใต้ครอบครองของญี่ปุ่น เสรีไทยไม่ใช่ผู้ที่อยู่ใต้ครอบ
ครองของญี่ปุ่น ความหมายก็คือไทยที่เป็นเสรี ไทยทั้งหลายที่ต้องการให้
ประเทศของตนเป็นอิสระ
 คอื จรงิๆ ชือ่จดัตัง้ของเสรไีทยใช้ชือ่ว่าองค์การต่อต้านญีปุ่น่มาก่อน 
ถดัจากนัน้เมือ่ตดิต่อกบัต่างประเทศได้เราถงึยอมเปลีย่นมาใช้ Free Thai 
Movement ตามที่อเมริกาตามที่ ม.ร.ว.เสนีย์ ใช้กับอเมริกา ส่วนทาง
องักฤษกใ็ช้ชือ่ท�านองเดยีวกนัว่า Free Siam Movement เพราะคนทีอ่ยู่
ทางองักฤษรงัเกยีจค�าว่าไทยในค�าว่าไทยแลนด์ ทีน่ีผ้มกย็งังงว่า หลกัฐาน
บอกว่า เสรีไทยในประเทศเอาชื่อเสรีไทยมาจากเสรีไทยต่างประเทศแล้ว
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ท�าไม ม.จ.ภีศเดช รัชนี ถึงได้เกลียดค�าว่าเสรีไทยนัก อันนี้ขอตั้งเป็น
ค�าถาม เผื่อท่านทั้งหลายจะอธิบายให้ผมฟังได้
 ประเดน็โปรยของผมกจ็บแล้วทีน่ีก่จ็ะเข้าเรือ่งตรงหวัข้อ การหลอม
ความหลากหลายเพื่อจุดมุ่งหมายเดียวกันกับขบวนการเสรีไทย
 หวัข้อทีส่ี ่ ผมขอเริม่ว่า ขบวนการเสรไีทยในความรูข้องผมประกอบ
ไปด้วยคนมากมายหลายระดับตั้งแต่เจ้านายระดับสูงจนมาถึงชาวบ้าน
ตาด�าๆ ที่อาจจะไม่หลงเหลือชื่อในประวัติศาสตร์แล้ว ที่นี่ผมจะแยกการ
หลอมความหลากหลายเป็น ๒ ประเด็น
 ประเด็นแรกคือ ความหลากหลายทางสถานะในสังคม เสรีไทย
ท�าให้ผมรูส้กึว่าองค์กรๆ นีร้วมความหลากหลายทางชัน้ชน ทางเศรษฐกจิ 
ทางสงัคม ทางชาตกิ�าเนดิ ทางอาชพีไว้มากมายอย่างเช่น ประเดน็เลก็ๆ 
ทีน่โิคล สมธิ บนัทกึเรือ่งมติรภาพระหว่าง “ม.จ.จอห์น คือ ม.จ.ยุธิษเฐียร  
สวัสดิวัฒน กับ บันนี่ คือคุณบุญเย็น ศศิรัตน์ ก็บันทึกไว้ว่า ม.จ.จอห์น 
เป็นเชื้อพระราชวงศ์ เป็นอนุชาของพระนางเจ้าร�าไพพรรณี แต่ไม่เคย
พูดถึงชื่อสกุลเลย เป็นประชาธิปไตยมากที่สุดในหมู่พวกเรา ในขณะที่
บันนี่เป็นคนจน แต่เป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของเขา” อนันีก้เ็หน็ถงึมติรภาพ 
ผมกค็ดิว่าปัจจบุนัยงัมอีย่างนีอ้กีไหม ค�าว่า มิตรภาพระหว่างคนสูงศักดิ์
กับคนต�่าชนชั้นแต่ท�างานด้วยกัน ก็ท�าให้เกิดมีมิตรภาพขึ้นได้
 นอกจากนี้ เมื่อผมรู้ว่าอาจารย์วิภา เป็นผู้ด�าเนินรายการ ผมก็
กลัวว่าจะถูกหาว่าบนเวทีมีแต่ผู้ชาย ผมก็เลยเอาความหลากหลายทาง
เพศมาพดูด้วย กค็อื เสรไีทยนอกจากผูช้ายท�างานต่างๆ แล้ว ผูห้ญงิกม็ี
บทบาทไม่ได้น้อยไปกว่ากนัเลย ไม่ว่าจะเป็นงานกาชาด งานวทิยกุระจาย
เสยีง งานการข่าว ซึ่งท่านผู้หญิงพูนศุข พนมยงค์ ก็เล่าไว้น่าสนใจว่า
 “ตามปกตินายปรีดีไม่เคยปรึกษาราชการบ้านเมืองกับดิฉัน แต่
เมื่อการต่อสู้เพื่อคัดค้านผู้รุกรานเป็นหน้าที่ของราษฎรไทยทุกคนแล้ว 
ดิฉันก็ได้ช่วยนายปรีดีรับฟังวิทยุต่างประเทศเพื่อทราบความเคลื่อนไหว
ของฝ่ายสัมพันธมิตร และบางครั้งก็ช่วยเขียนรหัสด้วยลายมือโดยไม่ใช้
พิมพ์ดีด”
 ค�ากล่าวนี ้ ท�าให้เหน็ว่าพอถงึจดุๆ หนึง่เราหลอมรวมทกุอย่างเลย
ว่าจะเป็นชนชั้น วรรณะ ฐานะ อาชีพ จนกระทั่งความแตกต่างทางเพศ 
และก็รวมกันได้
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 อกีประเดน็หนึง่ของความหลากหลายนอกจากสถานะของสงัคมแล้ว 
ผมมองเห็นความหลายหลายทางการเมือง ที่มารวมกันคือ ประเด็นนี้ผม
สนใจมาก เพราะเราเห็นได้ว่าหัวหน้าใหญ่ของเสรีไทยที่อยู่ในประเทศ 
คือท่านอาจารย์ปรีดี ในขณะที่หัวหน้าทางอเมริกาคือ ม.ร.ว.เสนีย์ ซึ่ง
ค่อนข้างขัดแย้งกันในทางการเมืองพอสมควร ในประเด็นความแตกต่าง
ทางอุดมการณ์การเมือง นายจ�ากัด พลางกูร เคยทักท้วงท่านอาจารย์
ปรีดีว่าไม่อยากให้ท่านอาจารย์ปรีดีหวังว่าคนที่เข้าร่วมขบวนการ
เสรีไทยจะยินดี ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ ในการร่วมมือกับท่านอาจารย์ปรีดี 
โดยท่านอาจารย์ปรีดีตอบคุณจ�ากัด อย่างน่าฟังว่า
 “คณุอย่าห่วงเลยในเรือ่งนัน้ เมือ่มาถงึขัน้นีแ้ล้ว เมือ่บ้านเมอืงของ
เราตกอยู่ในสภาพเช่นนี้ มีหรือคนไทยที่ไหนจะไม่ดีใจ เมื่อทราบว่าได้มี
การต่อต้านญี่ปุ่นใต้ดินเกิดขึ้นในประเทศแล้ว ถึงแม้พวกเจ้านายก็เถอะ 
ท่านก็เป็นคนไทยเหมือนกัน ผมแน่ใจ ๑๐๐% ว่าคนไทยทุกคนจะโผเข้า
มาร่วมกับเราในทันทีที่ท�าได้ ไม่มีใครมัวจะคิดเรื่องชิงดีชิงเด่นกันหรอก 
ปัญหานี้ตัดไปได้”
 ตัวอย่างที่เห็นชัด ก็คือ ม.ร.ว. เสนีย์ ที่ไม่ชอบคณะราษฎรมากๆ 
ถงึขนาดเรยีกว่ารฐับาลกบฏ พ.ศ. ๒๔๗๕ กบัท่านอาจารย์ปรดี ีพนมยงค์ 
ก็มาท�างานร่วมกันได้ แต่ถึงแม้ตัวอย่างนี้จะไม่ค่อย Smooth ก็ตาม 
เพราะหลงัจากนัน้ ม.ร.ว.เสนย์ี กจ็ะเขยีนข้อขดัแย้งกบัท่านอาจารย์ปรดีี
มาเรือ่ยๆ ดงัจะได้เสนอต่อไป แต่ประเดน็หนึง่ทีผ่มประทบัใจกค็อื การหลอม
รวมความหลากหลายของท่านอาจารย์ปรีดีกับ ม.จ.ศุภสวัสดิ์วงศ์สนิท 
สวัสดิวัตนในประเด็นนี้ก็คือว่า หัวอกของ ม.จ.ศุภสวัสดิ์วงศ์สนิท ผมก็
เข้าใจว่าท่านก็คงไม่ชอบหน้าท่านอาจารย์ปรีดี ท�านองว่ามายึดอ�านาจ
จากรัฐบาลของรัชกาลที่ ๗ ท�าไม? อะไรประมาณอย่างงั้น แต่ท่าน
อาจารย์ปรีดีกับเจ้านายพระองค์นี้ก็มาสมานกันจนเป็นเนื้อเดียวกันได้ 
ดังที่ท่านอาจารย์ป๋วย อึ๊งภากรณ์ เคยเขียนในบทความชื่อ พระบรม
วงศานุวงศ์และขบวนการเสรีไทย ว่า “ทางอังกฤษได้ถามว่า ...อยากจะให้ 
ม.จ.ศภุสวสัดิว์งศ์สนทิ ซึง่ทรงยศเป็นร้อยเอกในกองทพับกองักฤษขณะนัน้
เข้ามาด้วย ไม่ทราบว่าหวัหน้าเสรไีทยจะยนิดต้ีอนรบัหรอืไม่ หวัหน้าเสรไีทย
ได้โทรเลขตอบในทนัทว่ีา “ขอเชิญท่านชิ้น (พระนามไม่เป็นทางการ) เสด็จ
เข้ามาด้วยความยินดี” ใจความในโทรเลขนัน้ตอนหนึง่ว่า
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 “เรื่องการเมืองภายในประเทศนั้นเป็นอันยุติไม่มีปัญหาอีกต่อไป 
เสรีไทยมีความมุ่งหมายอยู่อย่างเดียวที่จะรักษาเอกราชและอิสรภาพของ
ประชาชาติไทย ทางราชการอังกฤษยังไม่แน่ใจ ได้โทรเลขถึงผมเป็นการ
ส่วนตนถามว่า หัวหน้าเสรีไทยส่งโทรเลขตอบไปนั้น ค�าตอบมาจากใจจริง 
หรือว่าส่งไปเป็นเพียงพิธีและเพื่อแสดงอัธยาศัยเท่านั้น ผมเองได้ตอบ
ยืนยันไปตามที่ได้สังเกตมาก่อนว่า ค�าตอบของอาจารย์ปรีดี พนมยงค์นั้น 
ผมแน่ใจว่ามาจากใจโดยสุจริต”
 กล่าวโดยสรุป ผมขอยืมข้อเขียนของอาจารย์สุลักษณ์ ศิวรักษ์ 
มาสรุปว่าฝ่ายราชาธิปไตยที่มี ม.จ. ศุภสวัสดิ์วงศ์สนิทเป็นตัวอย่าง อาจ
สมานไมตรีกับฝ่ายคณะราษฎรได้ เพราะต่างก็ลดอคติหันหน้าเข้าหากัน 
และยอมรับข้อเท็จจริง รวมถึงข้อบกพร่องของฝ่ายตน โดยที่ตนเอง
พร้อมที่จะให้อภัยอีกฝ่ายหนึ่ง และขอให้อีกฝ่ายหนึ่งให้อภัยกับฝ่ายตน
ด้วย และแล้วทั้งสองฝ่ายก็สามารถผนึกก�าลังกันร่วมประกอบกรณียกิจ
ด้วยกัน โดยมีไมตรีจิต มิตรภาพเป็นที่ตั้ง ผมจึงเห็นว่า ประเด็นการ
หลอมความหลากหลายร่วมกันทางการเมืองในการท�างานเพื่อชาติ 
น่าจะเป็นกรณีศึกษาได้ไหมกับกรณี “ความปรองดอง” “สมานฉันท์” 
ที่จะเกดิขึน้ในประเทศไทย ท�าไมคนยคุนัน้ทีข่ดัแย้งกนั พอถงึเวลากร็วม
กันท�างานได้? เป็นต้น
 หัวข้อที่ห้ำ ก็จะดูว่าการท�างานที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อชาติเสรีไทย
เขาท�าอะไรกันบ้างจริงๆ ประเด็นนี้ผมอาจจะไม่ต้องพูดก็ได้เพราะหลาย
ท่านในทีน่ีก้เ็ป็นผูเ้กีย่วข้องเสรไีทยโดยตรง แต่ในมมุทีผ่มเป็นเหมอืนเดก็
นักเรียนที่มารายงานหน้าชั้น ผมก็พยายามจะบอกว่า ผมรับรู้อะไรบ้าง
ผมประทับใจอะไรบ้าง อะไรที่อยู่ในความทรงจ�าของผม
 ประเดน็แรก กค็อื กรณขีองท่านอาจารย์ปรดี ีผ่านพระเจ้าช้างเผอืก 
คือเรารู้ว่าคุณูปการของท่านอาจารย์ปรีดีต่อขบวนการเสรีไทยมีมากมาย 
เป็นต้นว่า ลอร์ดหลุยส์ เม้าน์ทแบทเตน ผู้บัญชาการทหารสูงสุดฝ่าย
สัมพันธมิตร กล่าวสดุดีให้อาจารย์ปรีดี พนมยงค์ เป็นบุคคลที่สมควรได้
รับค�ายกย่องมากที่สุดในสงครามแปซิฟิก
 ผมยกตัวอย่างเรื่องพระเจ้าช้างเผือกขึ้นมา เพราะว่าผมสนใจว่า 
ท่านอาจารย์ปรีดีไม่ได้ต่อต้านญี่ปุ่นเพราะญี่ปุ่มมาบุกเรา ไม่ได้คิดเรื่องนี้
แบบปัจจุบันทันด่วน ท่านอาจารย์ปรีดีมองการณ์ไกลมาก ถึงขนาดที่ว่า
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แต่งนิยายเป็นภาษาอังกฤษ สร้างภาพยนตร์ภาษาอังกฤษ เพื่อบอกว่า
เมืองไทยรักสันติภาพ เราไม่เอาเผด็จการ เราสนใจประชาธิปไตย อันนี้
ผมมองว่าท่านอาจารย์ปรีดีมองการณ์ไกลมาก ที่ท�าเรื่องแบบนี้ขึ้นมาใน
สังคมได้ ดูยิ่งใหญ่มาก ที่เมื่อก่อนนี้เราสร้างหนังเป็นภาษาอังกฤษของ
เราเองได้ ในปัจจบุนักม็น้ีอยทเีดยีวทีเ่ราจะหาหนงัแบบพระเจ้าช้างเผอืกได้ 
แต่อย่างไรกด็ ี ผมกบ็อกว่า ม.ร.ว.เสนย์ี กย็งัขดัแย้งกบัท่านอาจารย์ปรดีี
อยู่ ผมไปสะดุ้งมาก เมื่ออ่านบันทึกของม.ร.ว.เสนีย์ ที่เขียนใน ชีวลิขิต 
หนังสืออัตชีวประวัติของท่าน ม.ร.ว.เสนีย์ เขียนว่า
 “ความคดิของผูม้อี�านาจในเมอืงไทยเช่นปรดี ี บางทกีช็อบกล ระหว่าง
ปู่เป็นทูตที่อเมริกา พ.ศ. ๒๔๘๔ ก่อนสงคราม ปรีดีส่งประสาท สุขุม 
น�าภาพยนตร์พระเจ้าจักรา ไปฉายที่นิวยอร์ค ก่อนนั้นเราได้ดูกัน มีภาพ
คนกนิข้าวด้วยมอือย่างสกปรก พระเอก พระเจ้าจกัรารบชนะพระเจ้าหงสาวดี
บนหลงัช้าง เพราะพระเจ้าหงสวดาีเมาเหล้า ก่อนขึน้ช้างปีนตกๆ ปูเ่หน็ว่าแย่ 
ไม่ควรฉาย แต่พูดไม่ออก เพราะคุณประสาทลูกน้องปรีดียืนยันว่าของแก
ดี เช่าโรงภาพยนตร์ที่นิวยอร์คฉายได้ราว ๗ - ๘ วัน เจ้าของโรงภาพยนตร์
เลิกสัญญา ไม่ยอมให้ฉายต่อ เพราะไม่มีคนดู เสียชื่อโรงภาพยนตร์ 
ก็ท�านองเดยีวกนัทีป่รดีแีต่งเครือ่งแบบทหารเรอื ตดิหนวดเคราน�าทหารเรอื
ยึดวังหลวงจนคนจ�าได้”
 ประเด็นแบบนี้คือ ผมสนใจว่า ผลงานของเสรีไทยที่เราคิด เรา
ศรัทธา เราชื่นชมมากขนาดนี้กลับถูก Discredit โดยเสรีไทยด้วยกันเอง 
อันนี้ก็อาจจะมองว่าเราหลอมรวมความหลากหลายถึงขั้นไหน? ท�าไม
เสร็จงานแล้ว เขาด่ากันแบบนี้ อันนี้ก็ตั้งเป็นข้อสังเกตไว้
 ประเด็นที่สอง นอกจากท่านอาจารย์ปรีดีแล้ว ผมรู้สึกชื่นชม
คุณจ�ากัด พลางกูร เป็นอย่างมาก คือ คุณจ�ากัด นอกจากมีบทบาทใน
การตดิต่อระหว่างเสรไีทยในประเทศกบัสมัพนัธมติร และประสานงานต่างๆ 
แล้วคุณจ�ากัด ยังได้อุทิศชีวิตในการท�างานเสรีไทยที่ประเทศจีน อาจ
เรียกได้ว่าเป็น “ราษฎร์พลี” ผมเอาคร่าวๆ เลยก็ได้ว่า เรื่องคุณจ�ากัด 
เราไม่ค่อยรู้จักเขาในปัจจุบันพอกลับไปอ่านหนังสือว่า คุณจ�ากัด เป็น
หัวหน้าคณะกู้ชาติที่เป็นแกนกลางของผู้น�าชาวบ้านเสรีไทยสายอีสาน 
กับปัญญาชนในเมือง เป็นแกนกลางของเสรีไทยในประเทศเป็นผู้ที่มี
บทบาทส�าคัญอย่างมาก เรียกว่า อาจจะรองจากท่านอาจารย์ปรีดี
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เลยกไ็ด้ คอืคณุจ�ากดั กล้าทีจ่ะท�างานเสีย่งภยั เสีย่งชวีติยอมไปเมอืงจนี 
ทั้งที่ไม่รู้ว่างานจะเสร็จไหม ชีวิตจะต้องทิ้งไหม
 ประโยคอมตะ วรรคทองที่คุณจ�ากัดบันทึกเอาไว้ ก็คือ ท่าน
อาจารย์ปรีดีบอกคุณจ�ากัด ก่อนที่จะไปเมืองจีนว่า 
 “เพื่อชาติ เพื่อ Humanity นะคุณ เคราะห์ดีที่สุด อีก ๔๕ วัน ก็คง
ได้พบกัน เคราะห์ไม่ดีนักอย่างช้าอีก ๒ ปี ก็ได้พบกัน และถ้าเคราะห์ร้าย
ที่สุด ก็ได้ชื่อว่า สละชีวิตเพื่อชาติไป”
 คุณจ�ากัดได้สละชีพไปเพื่อชาติดังนั้นจริงๆ ก่อนที่จะเสียชีวิต
คุณจ�ากดั บนัทกึว่า “ฉลบจ๋า เธอจงอยู่ไปดีๆ นะ เธอจงคิดว่าได้อุทิศฉัน
ให้แก่ชาติไปแล้วก็แล้วกัน” (ฉลบ ก็คือ ครูฉลบชลัยย์ พลางกูร แห่ง
โรงเรียนดรุโณทยาน)
 ผมอ่านแล้วก็สะเทือนใจมาก ว่าชีวิตคนๆ หนึ่งที่เป็นบัณฑิตจาก
มหาวิทยาลัย Oxford ความก้าวหน้าในอาชีพมีมากมาย แต่ยอมที่จะ
ท�างานขนาดนีเ้พือ่ชาต ิ โดยทีต่วัเองกไ็ม่ได้อะไรเลย นานวนัเข้าทกุคนก็
ลมืเขาไปหมดแล้ว มโีน๊ตเตอืนบอกว่าอกี ๕ นาทเีวลาหมด กจ็ะจบเรว็ๆ 
อย่างนี้นะครับ
 ประเด็นที่สำม นอกจากบุคคลในขบวนการเสรีไทย คนที่เป็น
สมาชิกในขบวนการเสรีไทยแล้ว ท่านอาจารย์ปรีดี ก็ได้เคยกล่าวถึง
คนนอกขบวนการเสรีไทยไว้ในสุนทรพจน์ของ RUTH ว่า
 “ผู้ที่ได้ร่วมงานกับข้าพเจ้า คราวนี้ถือว่าท�าหน้าที่เป็นผู้รับใช้ชาติ 
มไิด้ถอืว่าเป็นผูกู้ช้าต ิ การกูช้าตเิป็นการกระท�าของคนไทยทัง้ปวง ซึง่แม้ผู้
ไม่ได้ร่วมในองค์การนีโ้ดยตรง กย็งัมอีกีประมาณ ๑๗ ล้านคนทีไ่ด้กระท�า
โดยอสิระของตนในการต่อต้าน ด้วยวถิทีางทีเ่ขาเหล่านัน้ สามารถจะท�าได้ 
หรือเอาก�าลังใจช่วยขับไล่ให้ญี่ปุ่นพ้นไปจากประเทศไทยโดยเร็วก็มี หรือ
แม้แต่คนไทยทีน่ิง่ๆ อยูโ่ดยไม่ท�าการขดัขวางผูต่้อต้านญีปุ่น่หรอืผูร้บัใช้ชาติ 
ซึง่เท่ากบัเปิดโอกาสให้ผูร้บัใช้ชาตทิ�าการได้สะดวก ฯลฯ เป็นต้น คนไทย
ทั้งปวงเหล่านี้ทุกคนร่วมกันท�าการกู้ชาติของตนด้วยกันทั้งสิ้น”
 ผมกไ็ปสะกดิใจในบทบาทของพระยาทรงสรุเดช นดิหนึง่ ว่าในช่วง
ท้ายสงครามญี่ปุ่นก็ไม่ค่อยชอบจอมพล ป. นัก ก็พยายามหาทางที่จะดึง
คนอื่นมาเป็นนายกรัฐมนตรีแทนจอมพล ป. เพราะว่าช่วงท้ายของ
สงคราม จอมพล ป. ก็คงจะไปเข้ากับจีน ญี่ปุ่นก็ไปเชิญพระยาทรงสุรเดช 
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ให้มาเป็นนายกรฐัมนตร ี อนันีก้เ็ป็นฉากทีผ่มคดิว่า ถ้าเป็นละครจะซึง้มาก 
คอืพระยาทรงสรุเดช ลีภ้ยัทางการเมอืงไปขายขนมไทยอยูใ่นกรงุพนมเปญ 
แล้วมนีายทหารญีปุ่น่ ๕ คนไปหาท่าน บอกว่า ญีปุ่น่พร้อมจะผลกัดนัให้ 
ท่านกลับมามีอ�านาจในเมืองไทยอีกครั้ง โดยท�างานเพื่อญี่ปุ่นประมาณนี้ 
พระยาทรงสุรเดช ได้ปฏิเสธญี่ปุ่นไปอย่างเด็ดขาด ลูกชายของท่าน คือ 
คุณทวีวงศ์ พันธุมเสน พูดอย่างน่ารักว่า “คุณพ่อเลือกที่จะเป็นคนขาย
ขนมมากกว่ามาเป็นใหญ่เป็นโตอกีครัง้โดยมญีีปุ่น่หนนุหลงั” นีเ่ราเหน็ไป
ถึงหัวอกหัวใจของคนไทยที่ยอมเสียสละ ยอมทนล�าบาก เพื่อว่าจะได้ไม่
ต้องมาท�าลายชาติด้วยมือของเราเอง เป็นประเด็นที่ผมคิดว่า ถ้าเราคิด
เราน่าศึกษาเพื่อเข้าใจความคิดของคนในยุคนั้น ให้คนรุ่นใหม่ได้เข้าใจ
น่าจะมีประโยชน์ต่อสังคม นอกจากว่าเสรีไทยเกิดขึ้นมาได้อย่างไร ด้วย
ความที่ผมเร่งรีบมาก ก็เลยจบแบบนี้เลยแล้วกันครับ ขอบคุณครับ

อาจารย์วิภา ดาวมณี
 เป็นคนรุ่นใหม่นะที่เก็บข้อมูลทางประวัติศาสตร์ได้อย่างมีวิธีการ
ของตนเองก็คือเนื่องจากว่าเราบอกว่าประวัติศาสตร์ของเสรีไทยใน
ทางการศึกษาก็ดีในทางวิชาการก็ดีเราจะไม่ค่อยมีสิ่งที่เป็นเรื่องราวนะ 
ที่ตนเองแต่ว่าคุณกษิดิศ เป็นคนหนึ่งที่เก็บเอาบันทึกผสมเล็กผสมน้อย 
รวมทั้งค�าบอกเล่ามารวมเอาไว้นั้น ก็เป็นความเพียรพยายามอย่างยิ่ง 
ตบมือให้อีกครั้ง
 ช่วงต่อไป จะให้เวทกีบัทีป่ระชมุ ท่านใดมคี�าถาม ขอให้ตัง้ค�าถาม 
แต่จะไม่อนุญาตให้อธิบายยาวๆ เพราะว่าเวลาเหลือน้อย อยากให้ตั้ง
ค�าถามแล้วบอกด้วยว่า ท่านคือใคร มาจากไหน ขอเชิญค่ะ

ผู้เข้าร่วมเสวนา (๑)
 ผมชื่อศิโรช อังสุวัฒนะ ผมพยายามอยู่จนถึงวาระสุดท้าย อยาก
จะถาม มีข้อคิดว่าความเป็นธรรมของเราในสังคมไทยอาจจะยังไม่มี
เต็มที่ คือเราต้องต่อสู ้ ไม่เช่นนั้นคงไม่มีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ความหลากหลายที่ผมมองถึงว่าความหลากหลายในด้านอาชีพด้วย 
ท่านอาจารย์ปรีดีความคิดกว้างไกลมาก เมื่อญี่ปุ่นบุกประเทศไทย ท่าน
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ส่งคุณพ่อผมไปภาคใต้ ไปเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทแร่ ท่านอาจารย์
ปรีดี กลัวว่าญี่ปุ่นเข้ามา และจะฮุบกิจการเป็นของชาวต่างชาติทั้งหมด 
ท่านบอกว่า ทรพัยากรเหล่านีเ้ป็นของคนไทย เพราะฉะนัน้ต้องให้คนไทย
ไปดแูละถอืครอง ผมถามว่าพ่อเป็นเสรไีทยหรอืเปล่า ท่านเป็นคนหนึง่ใน
คณะราษฎร แต่ท่านก็ไม่เคยบอกผม แล้วผมก็ไม่เคยบอกว่าท่านเป็น
เสรไีทย ท�าไมไม่มใีครบอกเสรไีทยคอือะไร มไีหม มจีรงิหรอืเปล่า ผมไปถาม
คุณกุศะ ปันยารชุน เพราะผมได้รับฟังจากคุณอา ท่านเสียชีวิตไปแล้ว 
เป็นเสรไีทยสายสหรฐัอเมรกิา ท่านกบ็อกว่าเราหมดหน้าทีแ่ล้ว เรากต้็อง
สลายตัว เราได้กล่าวค�าปฏิญาณไว้ว่า เราไม่ต้องการใช้เสรีไทยเป็นฐาน
อ�านาจทางการเมือง พอท�าเสร็จแล้วก็สลายตัว ไม่เหมือนกับประเทศ
เพื่อนบ้าน ที่ว่ากลุ่มเขาคือต่อต้านญี่ปุ่นสามารถมีอาวุธอยู่ในมือ แต่เขา
ต้องการอสิรภาพต่อต้านพวกอาณานคิม ไม่ว่าจะเป็นลาวกด็ ี เวยีดนามกด็ี 
หรือที่มาเลเซีย เสรีไทยเหมือนดังกับเราไปวัดในอุโบสถ เราจะเห็น
ภาพวาดจติรกรรมฝาผนงัทีส่วยงามเยอะเยอะไปหมด แต่ไม่มชีือ่คนเขียน
เลยครับ ท�าไม? แต่ภาพเหล่านี้สร้างความประทับใจ ท�าให้เรารู ้จัก
พระพุทธศาสนาดีขึ้น แล้วยังสอนเรา น่าจะมาจากเพราะเขาไม่มีตัวตน 
ไม่ม ี Ego ผมคดิว่าคณุพ่อผมเองกไ็ม่เคยพดู ไม่เคยเล่า ผมกไ็ม่รูด้้วยว่า
ท่านท�าอะไรบ้าง แต่มาอ่านประวตัหินงัสอืงานศพ ท่านเคยไปอยูปั่กษ์ใต้ 
ไปขี่ช้าง ไปท�าเหมืองดีบุก ไปท�าเหมืองทอง เอาทองนั้นไปขาย
ที่มาเลยเซีย ขี่ช้างไป อยากให้นักวิชาการช่วยศึกษานิดหนึ่งทาง
ด้านอาชีพหลากหลายเหลือเกิน ตอนนั้นประเทศไทย เป็นประเทศที่
ยากจน เราจ�าเป็นที่ต้องการความหลากหลายทางด้านอาชีพ Engineer 
วิทยาศาสตร์ทางด้านเคมีต่างๆ เพื่อเลือกรวมพลคนหลากหลายพวกนี้ที่
ได้รับการศึกษาเพื่อมาสร้างประเทศ ฉะนั้นนี่เป็นด้านหนึ่งที่เราอาจจะ
มองได้นะครับ ขอบคุณมากครับ

ผู้เข้าร่วม (๒)
 ผมชือ่ปาจนิ ฐานนากร เป็นประธานกลุม่ธรรมาธปิไตย ผมคดิว่าที่
ผมมาฟังการเสวนา เรือ่งเกีย่วกบัการปรองดอง ตัง้แต่ต้นมาของขบวนการ
เสรไีทยแล้ว กม็าถงึประเดน็หลอมความหลากหลาย ผมได้ประเดน็ตรงทีว่่า 
การปรองดองของสมัยเสรีไทยสมัยก่อน ที่ท่านวิทยากรพูดว่า ท�าไมถึง
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ปรองดองกันได้ ท่านอาจารย์ธ�ารงศักดิ์ ท่านพูดถึงว่า คนสมัยนี้ก�าลัง
สับสน เรื่องเกี่ยวกับความเป็นเจ้าของประเทศ ใครเป็นเจ้าของประเทศ
กันแน่ ในยุคเสรีไทย ประเทศไทยเราหมดปัญหาเรื่องการทะเลาะกัน 
หรือการตั้งค�าถามว่าประเทศนี้เป็นของใคร ในช่วงยุคนั้นคนไทยก็ดี หรือ
ผู ้ที่เป็นผู ้ปกครองก็ดี จะรู ้ว่าตั้งแต่เราเปลี่ยนแปลงการปกครองจาก
ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นระบอบประชาธิปไตย ประชาชน
ชาวไทยคอืเจ้าของประเทศ ดงันัน้ในยคุนัน้ พอมปัีญหาเรือ่งอะไรกแ็ล้วแต่ 
เราสามารถหลอมรวมใจเป็นน�้าหนึ่งใจเดียวกันได้ แต่มาในยุคสมัยนี้ 
ท่านวิทยากรท่านพูดแต่ค้างไว้ว่า ท�าไมยุคสมัยนี้ถึงได้มีการพูดถึงเรื่อง
การปรองดอง แต่ปรองดองไม่ได้ แม้กระทั่งผมก็ไม่ยอมปรองดองครับ 
เพราะว่าอะไร เพราะว่ามนัยงัตกลงไม่ได้ว่าใครคอืเจ้าของประเทศเจ้าของ
อ�านาจที่แท้จริง บางคนมองว่าประเทศนี้เป็นของกลุ่มคน แต่พวกที่รัก
ประชาธิปไตย หรือว่าพวกที่นิยมระบอบประชาธิปไตย ในสายของ
คณะราษฎรอย่างผม ผมมีความมั่นใจว่า ประเทศนี้เป็นของประชาชน 
ดังนั้นสองกลุ่มนี้จะยังทะเลาะกันอยู่ ยังเห็นด้วยไม่ได้ ดังนั้นท�าให้การ
ปรองดองสมัยนี้ยังลงเอยกันไม่ได้ 
 ประเด็นต่อมา คือ ณ วันนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ส�าคัญคือการไม่ยอม
พูดความเป็นจริงกัน ประเด็นนี้เป็นปัญหาที่ท�าให้เราปรองดองกันไม่ได้ 
ประเทศไทยเราโกหกกนัมาตัง้แต่สมยัไหนแล้ว ตัง้แต่สมยัปลายกรงุธนบรุี
แม้กระทัง่การสวรรคตของพระเจ้ากรงุธนบรุ ี ปัญหาอยูท่ีไ่หน การสวรรคต
ของรัชกาลที่ ๘ เป็นอย่างไร การเปลี่ยนแปลงการปกครองมันดีหรือไม่ดี 
ไม่มีใครกล้าพูดเลยสมัย ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๖ เรื่องเป็นอย่างไรขนาด
เรื่องเกิดขึ้นไม่นานก็ไม่มีใครกล้าเขียนว่าเบื้องลึกเป็นมาอย่างไร ดังนั้น
วนิาทนีีเ้ราทะเลาะกนัเรือ่งการปรองดองปัญหา ปัญหาอยูต่รงไหน ถามว่า
เขากล้าพูดความจริงไหม ผมฟังท่านวิทยากรแล้ว ที่บอกว่าปัญหาที่เรา
ทะเลาะกัน ก็คือใครเป็นเจ้าของประเทศ ขอบคุณครับ

ผู้เข้าร่วมเสวนา (๓)
 ชื่อชมัยพร วิระยอนันท์ เป็นศิษย์เก่ารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ที่อาจารย์พูดว่า Eric ในประเทศอื่นช่วงหลังสงครามโลก
ครั้งที่ ๒ บทบาท Eric ของประเทศอื่นคือ ถูกลดบทบาทไปแล้ว แต่กลับ
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กันประเทศไทยมีเพิ่มมากขึ้น โดยส่วนตัวอาจารย์คิดว่าเพราะอะไรค่ะ 
ขอถามอาจารย์ธเนศ ค่ะ

อาจารย์วิภา ดาวมณี
 สรปุว่า เราได้ค�าถามพอสมควร กจ็ะใช้วธิว่ีา ให้คณุกษดิศิตอบก่อน 
แล้วก็ไปจบที่อาจารย์ธเนศ

นายกษิดิศ อนันทนาธร
 ขอบคุณครับ ผมสรุปอย่างสั้นที่สุด คือ ผมรู้สึกว่าที่ผมพูดมา อาจ
จะดูเป็นลบกับ ม.ร.ว.เสนีย์ อย่างไรก็ตาม ด้วยความที่ท่านเป็นอาจารย์ที่
เขียนต�าราค�าอธิบายกฎหมายนิติกรรมและหนี้ที่ดีที่สุดเล่มหนึ่ง ซึ่งผม
ประทับใจในภาษาและค�าอธิบายของท่านมาก ผมเลยขอน�าค�าของท่าน
มาสรุปดังนี้
 “ทีเ่ราเป็นไทยอยูท่กุวนันี ้ กเ็พราะคนแต่ก่อนเขายอมพลใีห้ คนไทย
ต้องเอาเลือดทาแผ่นดินมาแล้วไม่รู้กี่แสนกี่ล้านคน กว่าเราจะเป็นไทย 
หนี้ที่เราผูกพันเขาต่อเป็นหนี้เอกราช ซึ่งจะใช้สักเท่าใดก็ไม่มีวันหมดสิ้น 
เมื่อได้ท�าอะไรไปเป็นคุณแก่ชาติบ้านเมืองแล้วจึงเสมอตัว ไม่ผิดอะไรกับ
ที่เป็นหนี้เงินกู้เขาแล้วเอาเงินไปใช้เขา จะอ้างเอาเป็นความดิบความดี
อะไรไม่ได้ อย่างมากได้แต่ความปีติที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ครบถ้วน”
 อันนี้ผมว่า เป็นความประทับใจมุมหนึ่งที่ท�าดีแล้วไม่หวังผล
ตอบแทน ซึง่กส็วยงามในค�าของ ม.ร.ว.เสนย์ี ท้ายทีส่ดุผมอยากปิดท้าย
เรื่องราวของเสรีไทย โดยเอาค�าของคุณทวี บุณยเกตุ พูดว่า
 “เรื่องราวของเสรีไทยจะคงเหลืออยู่ก็แต่ความทรงจ�าเท่านั้น ซึ่ง
นานวันเข้าก็จะลืมเลือนไปในที่สุด” แต่ผมก็อยากเติมวงเล็บต่อว่า “หาก
เราไม่มาร�าลึกกันเช่นในวันนี้” ขอบคุณครับ.

อาจารย์วิภา ดาวมณี
 ขอเชิญอาจารย์ธ�ารงศักดิ์ ค่ะ
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธ�ารงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์
 อย่างที่คุณกษิดิศ กล่าวไว้แล้ว เราจะพบว่า ถ้าเราส่งพื้นที่ให้กับ
คนรุ่นใหม่ ชื่นชมกับประโยชน์ ชื่นชมความงามของผู้คนต่างๆ เราก็จะ
ได้แง่มุมใหม่ของชีวิตในเวลามอง เพราะคนรุ่นก่อนมองแต่ละคนละฝ่าย 
ด้วยความเครียดแค้น ชิงชัง รังเกียจ ชื่นชมจนสุดๆ นั่นคือ Generation 
ที่ผ่านมา เพราะคนรุ่นนี้ขึ้นมาพร้อมกับผมคิดว่ากษิดิศ มาพร้อมกับ
ความมืดมนด้านข้อมูล นี่คือความพยายามของการที่หาหนังสือมาอ่าน
บนวิธีของตนเอง และผมคิดว่า เราก็จะท�างานให้เกิดมุมมองใหม่ๆ 
เกี่ยวกับเรื่องราวของอดีต เช่น เสรีไทย ไม่ผิดนะครับ แต่เมื่อขบวนการ
ถกูท�าซ�า้ๆ มากๆ ขึน้ คณุกษดิศิ กจ็ะเรยีนรูเ้องว่าอะไรพงึน่าเชือ่ถอื หรอื
อะไรพึงที่จะโยนทิ้งไป เพราะวิธีการการศึกษาในเชิงหลักฐานเอกสารนั้น 
ต้องมองว่าคนนี้พูดเมื่อไหร่ พูดในขณะเหตุการณ์ หรือหลังเหตุการณ์ 
หรือพูดเมื่อตายไปแล้ว การพูดและหลักฐานในการพูดต่อบริบทนั้นๆ 
เพราะคนมีการแก้ตัวให้กับการกระท�าของตนเองตลอดเวลา ดังนั้น 
เหตุใดจึงต้องมาเรียนประวัติศาสตร์กับพวกเรา เพราะพวกเราไม่ได้สอน
เนื้อหาประวัติศาสตร์ แต่เราสอนวิธีการเข้าใจอดีตและการสร้างอดีต 
หลกัฐานทีต่กทอดมาถงึเราถกูคดัสรร มขีบวนการคดัสรร ดงันัน้เวลาผม
เริ่มต้นกับนักศึกษาของผม ผมต้องบอกว่าถ้านักศึกษายังต้องการรู้เรื่อง
อะไร ต้องอ่านหนังสือที่ดี หนังสือที่ดีนั้นต้องดูว่าใครแต่ง เช่น อาจารย์
ชาญวทิย์ เกษตรศริ ิประวตักิารเมอืงไทย พ.ศ. ๒๔๗๕ ถงึ พ.ศ. ๒๕๐๐ 
คือหนังสือที่จะท�าให้ท่านเข้าใจถึงการต่อสู้ทางการเมือง หรือหลักฐาน
การปฏิวัติ พ.ศ. ๒๔๗๕ จนถึง พ.ศ. ๒๕๐๐ ซึ่งในเล่มนี้ ผมคิดว่า
เป็นการอธิบายข้อมูลเกี่ยวกับสงครามโลกครั้งที่ ๒ ขบวนการเสรีไทย 
และปฏิกิริยาที่โต้ตอบกลับขบวนการเสรีไทย ที่มีรายละเอียดที่น่าเชื่อใน
ทางวชิาการ แต่ถ้าไปในห้องสมดุของมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ จะพบคน
จ�านวนมากที่เขียนทิ้งค้างไว้ คนจ�านวนมากที่เขียนไว้นั้น เราอ่านไปแล้ว
ก็เต็มไปด้วยความงุนงง และเกิดการโต้ตอบกันใช่ไหม เวลาเริ่มต้นอ่าน 
ต้องดูว่าจะอ่านงานของใคร การอ่านงานของใครย่อมชี้ทิศทางที่จะท�าให้
ข้อมูล และวิธีคิดของตนเองนั้น จะเปิดกว้างหรือไม่หากท่านอ่านงาน
ของคนทีเ่ขยีนรกัชาต ิ รกัแผ่นดนิ รกัสถาบนั ท่านกจ็ะพบว่าท่านกจ็ะไม่
เหน็อะไรเลย แต่ถ้าท่านอ่านงานวชิาการ ท่านจะพบการวพิากษ์วจิารณ์
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ในทุกๆ ด้าน นักวิชาการมักจะถูกโจมตีจากทุกฝ่ายที่มีอ�านาจ เพราะ
นักวิชาการคือผู้ที่วิจารณ์ขบวนการทั้งหมด เช่นผม....ก็ไม่แปลกใช่ไหม 
ทีผ่มจะถกูคณุทกัษณิฟ้องบรษิทั ITV ฟ้อง ๘๐ ล้าน ฐานทีเ่ขยีนบทความ
ไว้ ๗๐ บรรทดั นีค่อืการเป็นนกัวชิาการ ต้องเสีย่งกบัคกุตาราง ค่าตวัแค่
สองพันบาท แต่นี่คือจุดเริ่มต้นที่บอกลูกหลาน ให้เลือกอ่าน เช่น หนังสือ
ที่เขียนโดย อาจารย์ชาญวิทย์ เกษตรศิริ มีเยอะมาก อาจารย์ธ�ารงศักดิ์ 
เพชรเลิศอนันต์ อาจารย์ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ เป็นต้น ท่านจะได้ชุด
ข้อมูลความรู้ที่เปิดหู เปิดตา นี่คือวิธีการเริ่มต้นของการเข้าใจเรื่องราว
อดีตที่เร็วที่สุดของสังคมบ้านเรา ขอบคุณครับ

ศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ
 ผมขอตอบสองค�าถาม ค�าถามแรก ที่ถามว่าจะหลอมรวมชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์อย่างไร ใช่ไหมคือ ปัจจุบันนี้แทบทุกประเทศ
หลอมรวมสถาบันหลักๆ เอาไว้หมดแล้ว ในนามของรัฐประชาชาติ ก็คือ
การเกิดขึ้นของชาติสมัยใหม่ มีองค์ประกอบหลักที่แต่ละประเทศมี 
แล้วจินตนาการว่าต้องเป็นหนึ่งเดียว เป็นรูปแบบใหม่อันเดียวกัน 
ทีนี้ข ้อแตกต่างคือว่ารัฐสมัยใหม่ส่วนใหญ่ในยุโรปได้เปลี่ยนผ่านแล้ว 
ทุกประเทศส่วนใหญ่ จากรัฐที่เรียกว่าราชาธิราช มีพระมหากษัตริย์เป็น
ประมขุ คอืมรีะบบสมบรูณาญาสทิธริาชย์ หลงัจากนัน้กเ็ข้าสูย่คุสมยัใหม่
เปลี่ยนมาเป็นรัฐประชาชาติ เปลี่ยนการปกครองระบบกษัตริย์เป็น
ระบอบประชาธิปไตยองค์ประกอบของรัฐก็คือจากคนๆ เดียว มาสู่คน
จ�านวนมากที่เรียกว่าประชาชน หรือพลเมือง เพราะฉะนั้นองค์ประกอบ
จะต้องหลอมรวมกัน ทีนี้ปัญหาก็คือว่าบางรัฐเส้นทางของการเปลี่ยน 
ไม่ได้เปลี่ยนแบบเด็ดขาด สิ้นไป แต่มีความต่อเนื่องหรือคงรักษาของรัฐ
แบบเดิม ทุกรัฐจะมีปัญหาองค์ประกอบว่า ส่วนไหนจะมาก ส่วนไหน
จะน้อย อย่างสหรฐัอเมรกิา เขาไม่มชีาต ิศาสนา พระมหากษตัรย์ิ เพราะว่า
ของเขามีแต่ประชาชน แต่ว่าเขายังมีปัญหาเรื่องว่า ใครคือประชาชน 
อย่างตอนนี้โอบาม่า ต้องการออกนโยบายใหม่ เพราะว่าคนหนีเข้าเมือง
เยอะเป็นล้านคนทกุๆ ปี แต่เขาแก้ปัญหานีย้งัได้ไม่หมด ไม่มทีาง เพราะ
คนอยากจะไปหางานท�ากนั ณ ตอนนีเ้ขากต้็องท�านโยบายเมือ่ยงัไม่รูส้กึ 
กี่สิบปีมาแล้ว พูดง่ายๆ อยู่ในสถานะแบบนี้ให้มารายงานตัวแล้ว จะให้
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ฐานะยังไม่เป็นพลเมือง แต่ว่ามีโอกาสที่จะได้เป็น นั่นเป็นปัญหาของ
สหรฐัอเมรกิา คอืว่าปัญหาเรือ่งใครเป็นราษฎรเป็นพลเมอืงเตม็ขัน้ ปัญหา
เถยีงกนัตลอดเวลา มาจากทีไ่หน มาเมือ่ไหร่ พ่อแม่อยูท่ีไ่หน เกดิทีไ่หน 
ได้สิทธิอย่างไร จะเถียงกันตลอด ของเราไม่ค่อยเถียงกันเท่าไหร่ เราไป
เถยีงเรือ่งสถาบนั ใครจงรกัภกัดกีว่าใคร ซึง่แต่ก่อนกไ็ม่เถยีงมากเท่าไหร่ 
มาเถียงกันตอนหลัง คือเป็นปมพูดง่ายๆ ว่าถูกน�ามาใช้ทางการเมือง 
 ค�าถามสุดท้าย Eric ไทย ท�าไมถึงไม่เปลี่ยนกัน หรือไม่ถูกท�าให้
เปลี่ยน คือถ้าจะตอบจากข้อมูลจริงๆ ก็ เพราะสงครามไม่รุนแรงมากกว่า
ทีอ่ืน่ การสูร้บกนัจนถงึขัน้ต้องระดมลกูหลานของคนแนะน�าเข้ารบไม่เกดิ
ขึ้นใช่ไหม หลายประเทศรวมทั้งญี่ปุ่นแพ้สงครามจะถูกประเทศที่ชนะ 
เช่น สหรฐัอเมรกิา เข้ามาเปลีย่นโครงสร้างหลายๆ อย่าง เช่น รฐัธรรมนญู
ของญีปุ่น่ สหรฐัอเมรกิา เป็นผูร่้างให้ รฐัธรรมนญูห้ามตัง้กองทพั เดีย๋วนี้
ญี่ปุ่นไม่มีกองทัพ ไม่มีกลาโหม เสร็จแล้วสหรัฐอเมริกา ให้ญี่ปุ่นต้อง
ปฏิรูปที่ดิน ผมคิดว่าการปฏิรูปที่ดินเป็นการเปลี่ยนโครงสร้างทางสังคม
ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดทุกประเทศ เวียดนามก็เปลี่ยน จีนก็เปลี่ยน พูดง่ายๆ ว่า
พลิก พลิกเอาข้างล่างขึ้น ให้พัฒนาการต่อ ให้ไปสู่ตรงนั้น แต่ว่านโยบาย
เหล่านีต้ัง้แต่เค้าโครงการเศรษฐกจิ ของคณะราษฎรกไ็ม่ผ่านแล้ว หลงัจาก
นัน้มากท็�าไม่ได้ แม้แต่เรือ่งการปฏริปูทีด่นิ ประเทศไทยกป็ฏริปูทีด่นิไม่ได้ 
และก็จะไม่ได้อีกเลย สรุปเมื่อโครงสร้างการเมืองไม่ได้เปลี่ยนถึงขนาด
พลกิคว�า่ โครงสร้างเศรษฐกจิไม่ได้เปลีย่น หมายความว่า คนทีม่โีอกาส 
มคีวามได้เปรยีบ กไ็ด้เปรยีบต่อไป และยิง่หลงัสงครามสงบแล้ว มมีากขึน้ 
คนที่ได้เปรียบก็ต้องดีขึ้นกว่าคนๆ อื่น นี่คือค�าตอบ

อาจารย์วิภา ดาวมณี
 ส�าหรบัวนันี ้ เรามาร�าลกึถงึ ๖๗ ปี ของวนัสนัตภิาพไทย สิง่ทีเ่รา
เรียนรู้จากประวัติศาสตร์ จะไม่มีชีวิตหรือไม่มีที่อยู่เลย ถ้าเราไม่สามารถ
น�ามารบัใช้และต่อยอดในปัจจบุนั แล้วกว็นันีเ้ราคงได้รบัความหลากหลาย
จากท่านวทิยากรทกุท่าน ขอขอบคณุวทิยากรทกุท่าน และขอปรบมอือกี
ครั้งหนึ่ง ค่ะ
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ทหารสหประชาชาติที่เขามาปลดอาวุธทหารญี่ปุนในประเทศไทยเดินแถวสวนสนามตอพระพักตร พระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทรามหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร และตอลอรดหลุยสเมานทแบทเตน ผูบัญชาการ
ทหารสูงสุดของสัมพันธมิตรประจํายุทธภูมิเอเชียอาคเนย ณ ถนนราชดําเนิน เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๔๘๙
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บุคคลสําคัญในขบวนการเสรีไทย

นายปรีดี  พนมยงค  ม.ร.ว.เสนีย  ปราโมช

 พลเรือเอก ลอรดหลุยส
เมานทแบทเตน

พันตรีปวย  อึ๊งภากรณ

 นายเตียง ศิริขันธ

จํากัด พลางกูร

จอมพล ป. พิบูลสงคราม

ม.จ. ศุภสวัสดิ์วงศสนิท สวัสดิวัตน 

พันตรีปวย  อึ๊งภากรณ

 นายสงวน  ตุลารักษ

 นายเตียง ศิริขันธ

ทอง กันทาธรรม
หัวหนาเสรีไทยสายแพร

จํากัด พลางกูร

สมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี
พระบรมราชนี ในรัชกาลที่ ๗
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DECLARATION 
PEACE 

 UNDER THE NAME OF HIS MAJESTY KING 
ANANDA MAHIDOL 

 THE REGENT 
( by noti�ication of the President of the Assembly of the People’s 

Representatives dated 1st August B.E. 2487) (A.D. 1944)
 

PRIDI BANOMYONG 
 
  Whereas Thailand has pursued a de�inite policy of maintaining 
strict neutrality and of resisting foreign aggression by all means, as 
is clearly evident from the enactment in 1941 of the Duties of Thais 
in Time of War Act, this absolute determination was made clear 
when Japan moved her forces into Thai territory on December 8, 
1941, by acts resisting aggression everywhere, and many soldiers, 
policemen and civilians lost their lives thereby. 
 This circumstance, which stands as evidence in itself, shows 
clearly that the declaration of war on Great Britain and the United 
States on January 25, 1942, as well as all acts adverse to the United 
Nations, were acts contrary to the will of the Thai people and 
constitute an infringement of the provisions of the constitution 
and the laws of the land. The Thai people inside well as outside 
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the country, who were in a position to help and support the United 
Nations who wish to maintain world peace, have taken action by 
every means to assist them as most of them are already aware of. 
This demonstrates once again that the Thai people did not approve 
the declaration of war and acts adverse to the United Nations as 
already mentioned.
 Now that Japan has agreed to comply with the Declaration of 
the United States of America, Great Britain, China and the Soviet 
Union which was concluded in Potsdam, peace has been restored to 
Thailand as the Thai people have wished. 
 The Regent, in the name of His Majesty the King, hereby openly 
proclaims on behalf of the Thai people that the declaration of war 
on the United States and Great Britain is null and void and not 
binding on the Thai people as far as the United Nations is concerned. 
Thailand has resolved that the good friendly relations existing with 
the United Nations prior to December 8, 1941, shall be restored and 
Thailand is ready to cooperate fully in every way with the United 
Nations in the establishment of the stability in the world.
 As for the territories of the occupancy of which Japan entrusted 
to Thailand, namely the States of Kelantan, Trengganu, Kedah, 
Perlis, Kengtung, and Muang Phan, Thailand has no desire of those 
territories and is ready to arrange for their delivery as soon as Great 
Britain is ready to take delivery thereof.
 As for any other provisions of the law having effects adverse to 
the United States, Great Britain, and the British Empire, their repeal 
shall be considered hereafter. All damage of any kind resulting from 
those laws will be legitimately made good.
 In conclusion, all the Thai people, as well as aliens who are 
in the Kingdom, are requested to remain in tranquility and not to 
commit any act that will constitute a disturbance of public order. 
They should hold steadfastly to the ideals which have been laid 
down in the resolutions of the United Nations at San Francisco.
 

 PROCLAIMED ON THE 16TH DAY OF AUGUST B.E. 2488
(A.D. 1945) BEING THE 12TH YEAR OF THE PRESENT REIGN 
 

Countersigned: 
Tawee Punyaketu (Bunyaket) 

Minister
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